



ĐẶC SAN

Thông tin Tư tưởng

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH



Chào mừng

**KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM HÀ TĨNH (15/6/1957 - 15/6/2022),
15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HÀ TĨNH (28/5/2007 - 28/5/2022)**

Số đặc biệt
Tháng 6/2022



Bia kỷ niệm khởi nghĩa Hương Khê và chiến thắng Vụ Quang được xây dựng vào năm 2022 trong căn cứ Vụ Quang xưa. Ảnh: T.L

CHÂN DUNG PHAN ĐÌNH PHÙNG LÃNH TỰ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG XÂM LƯỢC THỰC DÂN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XIX

ThS. NGUYỄN TRÍ SƠN

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là vùng đất "Địa linh nhân kiệt", nơi đã sinh ra nhiều người con ưu tú làm rạng danh truyền thống cách mạng và văn hoá của quê hương dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, thời kỳ nào Hà Tĩnh cũng có nhiều danh nhân nổi tiếng như: Mai Thúc Loan, Đặng Tất, Đặng Dung, Nguyễn Biểu, Nguyễn Huy Tụ, Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ,... Hà Tĩnh cũng là quê hương của nhiều nhà yêu nước thời kỳ cận hiện đại lịch sử Việt Nam như Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Lê Ninh, Võ Liêm Sơn, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng... Nhân dân Hà Tĩnh có truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm, cần cù kiên trì chịu đựng gian khổ trong lao động sản xuất, thông minh sáng tạo ham học hỏi, sống thủy chung và nghĩa tình. Qua các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết một lòng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giữ nước và dựng nước của dân tộc. Một trong những nhà yêu nước tiêu biểu nhất, "một ngôi sao sáng nhất" ở cuối thế kỷ XIX, đó là Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng - Lãnh tụ phong trào yêu nước chống xâm lược thực dân Pháp.

Phan Đình Phùng hiệu là Châu Phong, sinh ngày 24 tháng 4 năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiệu Trị thứ 7, tức ngày mồng 6 tháng 6 năm 1847, tại làng Đông Thái, xã Việt Yên Hạ, tổng Việt Yên, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống Nho học. Cha là Phan Đình Tuyển, đỗ Phó bảng khoa Giáp Thìn (1844) đời vua Thiệu Trị, anh em ông người đỗ Phó bảng, người đỗ Cử nhân, Tú tài. Ngay từ hồi thanh niên, ông nổi tiếng thông minh, có chí và học giỏi, thi Hương đỗ Cử nhân khoa Bính Tý (1876) vào lúc 30 tuổi. Năm sau thi Hội khoa Đinh Sửu, đỗ Đình nguyên Tiến sĩ, nên Nhân dân địa phương thường gọi là cụ Đình. Ban đầu ông được bổ giữ chức Tri huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Bước vào hoạn lộ, ông sớm tỏ ra là một người đức độ, một mặt hết lòng chăm lo đến đời sống Nhân dân, mặt khác

rất nghiêm khắc với bọn tham nhũng dưới quyền, kể cả với bọn tay sai của Pháp. Do có uy tín lớn, năm 1878, triều đình Huế đã điều Phan Đình Phùng về Kinh thành giữ chức Ngự sử ở Viện đô sát, có nhiệm vụ kiểm tra công việc các quan lại, sẵn sàng đàn hạch những người có lỗi, dù người đó ở cương vị nào trong triều chính, kể cả vua.

Ngày 17/7/1883, vua Tự Đức mất, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công chiếm Thuận An, đẩy triều đình vào tình trạng nổi loạn cục bộ. Dưới áp lực của quân xâm lược Pháp, triều đình Huế phải liên tiếp nhượng bộ, ký điều ước Quý Mùi (25/8/1883) và điều ước Giáp Thân (06/6/1884), xác nhận quyền bảo hộ lâu dài của thực dân Pháp ở Việt Nam. Triều đình Huế lúc này chia thành 2 phái: chủ chiến và chủ hoà. Phái chủ chiến, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết ráo riết tập hợp lực lượng, chuẩn bị khí giới, đồng thời kiên quyết chống lại những phần tử đầu hàng, kể cả vua. Do chưa nhận rõ tính chất đúng đắn và cấp thiết của việc làm đó, cho nên Ngự sử Phan Đình Phùng đã phản đối việc phế bỏ vua Dục Đức mới lên ngôi được 3 ngày trước đồng ý các quan văn võ triều đình. Bất bình trước thái độ đó, Tôn Thất Thuyết đã tổng giam ông vào ngục. Không bao lâu, Tôn Thất Thuyết hiểu được sự phản kháng của Phan Đình Phùng, biết được lòng trung quân truyền thống chứ không có khuynh hướng thỏa hiệp đầu hàng với thực dân Pháp, thay vì bị xử chém như nhiều người tưởng, Phan Đình Phùng chỉ bị cách chức cho về quê. Nêu cao gương sáng của người trí thức chân chính: Giàu sang không tham, nghèo nàn không sợ, uy vũ không bị khuất phục, Phan Đình Phùng ung dung lên đường về quê, với nỗi niềm lo âu trước nạn ngoại xâm đang cận kề.

Ngày 05/7/1885, Kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn ra thành Tân Sở, tỉnh Quảng Trị thảo hịch Cần vương chống Pháp lần thứ nhất. Sau đó vua Hàm Nghi cùng đoàn tùy tùng đến thành Sơn phòng Hà Tĩnh ở xã Phú Gia huyện Hương Khê. Tại đây, vua Hàm Nghi ban bố Hịch Cần vương lần thứ 2, tố cáo mưu đồ xâm lược của thực dân Pháp, vạch trần

(Xem tiếp bìa 3)

(Tiếp theo bài 4)

bộ mặt phản động của bọn gian thần, đồng thời kêu gọi sĩ phu và Nhân dân cả nước chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc.

Hưởng ứng chiếu Cần Vương chống Pháp, Phan Đình Phùng đã đứng ra chiêu tập quân sĩ. Các anh hùng hào kiệt khắp các địa phương các tỉnh Trung kỳ tự nguyện liên kết lực lượng dưới quyền chỉ huy tối cao của Phan Đình Phùng. Tháng 10/1885, Phan Đình Phùng đã lên yết kiến vua Hàm Nghi tại thành Sơn phòng, báo cáo công tác chuẩn bị đánh Pháp và được nhà vua giao cho chức Thống đốc quân vụ đại thần, lãnh đạo phong trào chống xâm lược Pháp ở 4 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình; Chính thức tuyên bố khởi nghĩa tại làng Đông Thái với chủ trương giương cao ngọn cờ "Hộ giá Cần vương", kêu gọi Nhân dân đứng lên đánh Pháp cứu nước. Tháng 11/1885, quân sĩ Phan Đình Phùng phối hợp với quân của Lê Ninh ở làng Trung Lễ tiến đánh bọn phản động đội lốt tôn giáo ở làng Thọ Ninh (Đức Thọ). Nhưng quân Pháp từ Vinh vào đã kịp thời cứu nguy và sau đó mở một trận càn lớn vào căn cứ Trung Lễ. Để bảo toàn lực lượng, Phan Đình Phùng đã cho rút quân về núi Mông Gà, sau đó chuyển về làng Phụng Công (xã Đức Hoà, Đức Thọ).

Đầu năm 1886, khi nghe tin Phan Đình Phùng khởi binh ở Đức Thọ, thủ lĩnh nông dân có tài là Cao Thắng ở làng Tuấn Lễ huyện Hương Sơn đã đem toàn bộ lực lượng xin gia nhập. Sau đó, Phan Đình Phùng ra Bắc liên hệ với phong trào kháng chiến và giao quyền chỉ huy cho Cao Thắng tổ chức và xây dựng lực lượng. Nhận trách nhiệm lớn, Cao Thắng đã rút quân về đóng ở Côn Chù, xã Sơn Giang huyện Hương Sơn xây dựng đội ngũ, sản xuất vũ khí, tiếp đến dời sang Thượng Hạ Bồng (nay là 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh huyện Vũ Quang). Chính tại đây, Cao Thắng cùng với Lê Phát người làng Trung Lễ, Lê Quyền người làng Nội Diên huyện Đức Thọ đã nghiên cứu và chế tạo thành công loại súng trường theo kiểu 1874 của Pháp.

Cùng với chế tạo vũ khí, Cao Thắng còn tổ chức xây dựng đội quân chiến đấu có tính kỷ luật cao. Mặt khác tích trữ lương thực, muối ở căn cứ Vụ Quang- Ngàn Trươi. Sau 2 năm tổ chức và xây dựng lực lượng, nghĩa quân đã có hàng ngàn người tham gia, một số được trang bị súng trường tự chế. Tuy nhiên, hoạt động của nghĩa quân vẫn chưa vượt ra ngoài 2 huyện Đức Thọ và Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi đó nhiều cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ ở Nghệ Tĩnh đang bị thực dân Pháp uy hiếp tiêu diệt. Việc thống nhất lực lượng khởi nghĩa là một yêu cầu cấp thiết không chỉ của nghĩa quân, mà là yêu cầu chung của phong trào kháng chiến chống xâm lược Pháp của Nhân dân các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình. Nhận rõ điều đó, tháng 9/1889, Cao Thắng đã cho người ra Bắc mời Cụ Phan về trực tiếp lãnh đạo phong trào. Căn cứ vào tình hình cụ thể của Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận. Để thống nhất lực lượng, Phan Đình Phùng đã chia nghĩa quân thành 15 quân thứ, trong đó Hà Tĩnh có 10, Nghệ An 2, Quảng Bình 2, miền núi tỉnh Thanh Hoá 1. Sự thống nhất các lực lượng nghĩa quân đã mở ra một giai đoạn mới của phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Pháp thời kỳ này. Để đối phó, thực dân Pháp đã tăng cường thiết lập các đồn bốt, dò la tin tức, tập trung càn quét. Nhưng chiến thuật đó ít có hiệu quả, vì nghĩa quân không đặt căn cứ ở một nơi mà kết hợp lối đánh du kích và chính quy vào những đồn lẻ hoặc phục kích tiêu diệt địch trên đường hành quân.

Cuối năm 1889, Phan Đình Phùng quyết định chuyển đại bản doanh về Hối Trùng - Hối Trí thuộc huyện Vũ Quang ngày nay. Lập căn cứ ở đây, dưới sự chỉ huy trực tiếp của thủ lĩnh Phan Đình Phùng, nhiều người con ưu tú của quê hương, hàng loạt anh tài các tỉnh ở miền Bắc Trung kỳ cũng theo về. Cuối năm 1893, nhận thấy lực lượng nghĩa quân đã khá lớn mạnh, có thể chủ động tấn công địch, theo đề nghị của Phó tướng Cao Thắng, Phan Đình Phùng quyết định tổ chức tấn công vào tỉnh lỵ Nghệ An để mở rộng phạm vi hoạt động, khuấy động phong trào Nghệ An hầu như đang bị lắng xuống. Nhưng trong trận đánh đồn Nu, nay thuộc xã Thanh Xuân huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An, Cao Thắng đã bị thương rất nặng, nghĩa quân càng ông về đến căn cứ Vụ Quang thì hy sinh, lúc này ông mới 29 tuổi, đó là ngày 01/11/1893. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn của nghĩa quân.

Thời kỳ này về cơ bản, thực dân Pháp đã dập tắt được các cuộc khởi nghĩa trong nước, cho nên chúng có điều kiện tập trung đàn áp cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng. Chúng dùng nhiều thủ đoạn như tấn công quân sự cùng với các biện pháp chính trị như mua chuộc, dụ hàng và đặc biệt là tìm cách ly dân nhân dân địa phương với nghĩa quân. Bất chấp sự khùng bố

của kẻ thù, nhân dân vẫn gắn bó với nghĩa quân. Ở vùng Thượng Bồng, Chánh tổng và Lý trưởng bên ngoài làm việc cho thực dân Pháp, nhưng bên trong vẫn đồn đốc nhân dân quyền góp lương thực và cử người tiếp tế cho nghĩa quân. "Đội thủy cơ" vẫn tiếp tế lương thực, chõ muối, gạo, nước mắm lên Vụ Quang, trong khi đó nghĩa quân một mặt tổ chức đánh địch trên đường, mặt khác đột kích các đồn địch, buộc bọn chúng phải rút chạy.

Ngày 26/10/1894, thực dân Pháp tấn công vào khu căn cứ Vụ Quang, thủ lĩnh Phan Đình Phùng đã trực tiếp chỉ huy nghĩa quân sử dụng kế "Sa nạng úng thủy", cho người chặt cây, đóng kè chặn dòng nước đầu nguồn và chuẩn bị sẵn nhiều cây gỗ lớn. Chờ cho bọn địch ra giữa dòng sông, nghĩa quân nổ súng dụ giặc hùng hổ tràn sang. Chính lúc đó, Phan Đình Phùng cho tháo kè gỗ, dòng nước lũ ầm ầm lao xuống, cuốn trôi cả bọn lính và chỉ huy, những tên sống sót lại bị nghĩa quân phục kích ở 2 bên bờ tiêu diệt. Trận này nghĩa quân đã tiêu diệt 3 sĩ quan Pháp và 100 tên lính nguy, thu được 50 khẩu súng và nhiều quân trang quân dụng. Chiến thắng Ngàn Trươi đã gây một tiếng vang lớn trong cả miền Thanh Nghệ Tĩnh Bình, làm nức lòng Nhân dân và cổ vũ niềm tin cho quân sĩ. Trước thắng lợi lớn đó, tại căn cứ Vụ Quang, lãnh tụ Phan Đình Phùng đã cảm tác:

*"Non rất cao mà nước rất xanh
Núi non linh hiển giúp cho mình
Nếu không bền ít bền nhiều thế
Sao đến đâu khe đã hoảng kinh"*

Tấn công quân sự không thu được hiệu quả, thực dân Pháp quay sang khủng bố tinh thần. Bọn chúng giết anh ruột, bắt giam tra tấn người thân, tệt hại hơn là tổ chức khai quật mộ mà tổ tiên của Phan Đình Phùng. Kết hợp với thủ đoạn trên, thực dân Pháp còn sử dụng Hoàng Cao Khải vốn là đồng hương, đồng môn viết thư dụ hàng. Với bản lĩnh của một lãnh tụ yêu nước, Phan Đình Phùng đã trả lời như sau "Tôi chỉ có một ngôi mộ rất to nên giữ là nước Việt Nam; chỉ có một ông anh rất to đang bị lâm nguy là mấy triệu đồng bào. Nếu về mà sửa sang lại phần mộ của tổ tiên riêng mình, thì ngôi mộ cả nước kia ai giữ? Về để cứu sống ông anh của riêng mình thì còn bao nhiêu anh em trong nước ai cứu?".

Tuy nhiên, thời gian này nghĩa quân Phan Đình Phùng gặp rất nhiều khó khăn, binh tán, lương cạn, địa bàn hoạt động bị thu hẹp, một số người thậm chí còn phản bội đầu hàng giặc Pháp. Phan Đình Phùng và nghĩa quân vẫn không nản chí, kiên quyết một lòng chiến đấu bảo vệ quê hương, dù có phải hy sinh tính mạng. Sau nhiều thủ đoạn dụ hàng bị thất bại, thực dân Pháp đã dùng vũ lực tấn công vào căn cứ Vụ Quang- Ngàn Trươi, bằng cách lập đồn trại những nơi hiểm yếu, lùng sục bắt bớ giết hại những người có liên quan đến nghĩa quân, ngăn chặn đường tiếp tế, kiểm soát đường vào căn cứ, khoá chặt các đường giao thông ra Bắc sang Lào, đặt nghĩa quân vào tình thế bị cô lập. Dưới sự chỉ huy của Phan Đình Phùng, nghĩa quân đã chiến đấu hết sức dũng cảm và ngoan cường, đẩy lùi được nhiều trận càn của địch và dành được những thắng lợi quan trọng. Trong một trận chiến đấu chống càn tại căn cứ Vụ Quang, Phan Đình Phùng đã trúng đạn bị thương nặng, mặc dù quân sĩ đã tìm cách chạy chữa nhưng do vết thương quá nặng, lãnh tụ Phan Đình Phùng đã qua đời vào ngày 28/12/1895. Chủ tướng hy sinh, nghĩa quân tan rã dần và đến cuối năm 1896 thì ngừng hoạt động kháng chiến, kết thúc thời kỳ đấu tranh vũ trang oanh liệt cuối thế kỷ XIX do các sĩ phu, văn thân yêu nước lãnh đạo.

Phan Đình Phùng mất, cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp chưa đi đến thắng lợi cuối cùng, nhưng đã để lại cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về đấu tranh vũ trang, về xây dựng làng chiến đấu trên các địa bàn rừng núi, trung du và đồng bằng, về chiến tranh du kích, lấy ít thắng nhiều, về động viên toàn dân tham gia đánh giặc ngoại xâm và thực hiện chiến lược chiến tranh nhân dân... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói "Tuy Cụ Phan đã mất nhưng tên tuổi Cụ trở thành tượng trưng cho lòng yêu nước". Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đánh giá về Phan Đình Phùng "Quả thực tấm gương ấy rất cần cho cuộc sống hôm nay. Xây dựng cuộc sống hoà bình càng phải giữ phẩm chất khí tiết để biết bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích đồng bào, không chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình".

Cuộc đời và sự nghiệp của Phan Đình Phùng và các nghĩa quân trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX mãi mãi trường tồn với non sông đất nước Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh.

ĐẶC SAN
THÔNG TIN - TƯ TƯỞNG
(Số đặc biệt - tháng 6/2022)



TRỤ SỞ: TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Số 6 - đường Nguyễn Thiếp

Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 02393. 855 739

Fax: 02393. 851 925

Email: thongtintuht@gmail.com

Chịu trách nhiệm xuất bản

HÀ VĂN HÙNG

Ban Biên tập

NGUYỄN THÀNH ĐỒNG

TRẦN MINH PHƯƠNG

LÊ VĂN KHÁNH

PHAN THỊ MAI LINH

HOÀNG VĂN THANH

TRẦN THỊ TỐ UYÊN

Thư ký Tòa soạn

PHAN THỊ MAI LINH

Trị sự

TRẦN THỊ TỐ UYÊN

Ảnh bìa 1:

Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Ảnh: Huy Tùng

In 7.500 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in số 134/GP-XBĐS, của Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 18/10/2021. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6/2022.

MỤC LỤC

HOÀNG TRUNG DŨNG

Thực hiện lời Bác Hồ dạy, Hà Tĩnh vững bước trên con đường phát triển 1

ĐẶNG DUY BÁU

Cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh tu dưỡng, rèn luyện theo lời Bác 5

NGUYỄN HỒNG LĨNH

Hà Tĩnh đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng với tình hình dịch Covid-19 9

TRẦN MINH PHƯƠNG

Phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế 12

NGUYỄN HUY LIỆU

Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 17

NGUYỄN VĂN HÙNG

Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt lời Bác dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" 19

DƯƠNG TẮT THẮNG

Thành Sen nhớ mãi lời Người 22

NGUYỄN THỊ MAI THỦY

Khắc ghi lời Bác dạy, nông dân Hà Tĩnh không ngừng tăng gia, phát triển sản xuất 24

ĐẬU TÙNG LÂM

Công tác quản lý báo chí ở Hà Tĩnh - Một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay 27

LÊ THỊ LOAN

Giải pháp để thực hiện thành công Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 30

LÊ THỊ MAI HOA

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 - Những vấn đề cần quan tâm 33

VĂN TUẤN

Tin hiệu vui từ những dự án đầu tư, động lực đưa Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới 37

TRÀ GIANG

Về thăm các xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh 39

NGUYỄN THỊ HÀ TÂN

Phát huy hào khí phong trào Cần Vương, xây dựng huyện Vũ Quang ngày càng phát triển 41

TRẦN QUANG TUẤN

Huyện Đức Thọ - Tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở 44

ĐỨC HÙNG

Biển Hà Tĩnh sôi động ngày hè 47

NGUYỄN HUY LIỆU: Viết dưới Tượng đài của Bác 49

HỒ VĂN HÙNG: Sen hồng 49

HỮU NHÂN: Thơm những mùa sen 49

BÙI MINH HUỆ

Nhà báo Khắc Hiên: "Không để tuổi già, làm người tất lựa đam mê" 50

LÊ THỊ THANH TÂM

"Đừng quên ta luôn đi trước Nhân dân" 53

MINH HẠNH

Giữ gìn nhân phẩm, danh dự người đảng viên 56

TTTTCTG

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2022 59

NGUYỄN TRÍ SƠN

Chân dung Phan Đình Phùng - Lãnh tụ phong trào yêu nước chống xâm lược thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX 84



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhân nút khởi công xây dựng Nhà máy Sản xuất Pin VinES (tháng 12/2021). Ảnh: PV

THỰC HIỆN LỜI BÁC HỒ DẠY, HÀ TỈNH VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

HOÀNG TRUNG DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/5/1957 - 15/6/2022), là dịp để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà bày tỏ lòng thành kính, tri ân công ơn to lớn của Bác, của các bậc tiền bối, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó khơi dậy truyền thống hào hùng của quê hương, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà "nổi bật lên" đúng với tâm nguyện của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam. Người đã dành trọn cả cuộc đời hy sinh cho đất nước, cho Nhân dân, cho dân tộc Việt Nam.

Trong muôn vàn yêu thương, Bác Hồ đã dành cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh những tình cảm sâu nặng. Người đã nhiều lần trực tiếp nói chuyện, gửi thư biểu dương, khen ngợi khi Hà Tĩnh lập được thành tích nổi

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

bật. Sau Cách mạng tháng Tám, Người đã nhiều lần gửi thư khen ngợi Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong công tác bình dân học vụ, thi đua ái quốc, kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Năm 1949, Người đã ký Sắc lệnh tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 15/6/1957, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, Người đã dành thời gian gần trọn một ngày gặp gỡ, nói chuyện với hơn 2.000 cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh nhà. Bác biểu dương Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn tin tưởng vào Đảng, vào cách mạng; đóng góp to lớn vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Bác khen về thành tích trong công tác thủy nông, về tổ đổi công, tăng gia sản xuất, về phong trào bình dân học vụ; công tác giúp đỡ, chăm sóc thương binh, bệnh binh; về những tấm gương cán bộ biết hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ Nhân dân. Cùng với những lời động viên, khen ngợi, Bác thẳng thắn phê bình những khuyết điểm trong cán bộ, trong Nhân dân có hiện tượng chưa đoàn kết, phối hợp công tác chưa tốt; ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm chưa cao; thiếu ý thức xây dựng thuần phong mỹ tục.

Bác gợi ý, phải cố gắng sửa sai cho tốt; chú ý tăng gia sản xuất; phát triển nông nghiệp, thương nghiệp; đắp đê, chống lụt, chống hạn; giữ gìn kỷ luật trong Đảng; thực hành dân chủ; tự phê bình và phê bình thật thà; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm...

Thực hiện những lời căn dặn của Bác Hồ, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ Nhân dân ở miền Nam, Hà Tĩnh đã làm tròn nhiệm vụ tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc, hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam, kề vai, sát cánh

cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện trọn vẹn khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

Trong thời kỳ tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An (1976 -1991), Nhân dân toàn tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, dành được những kết quả nổi bật, toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng khá cao; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; thu hút đầu tư đạt kết quả khá. Đến nay, toàn tỉnh thu hút gần 1.500 dự án đầu tư; trong đó: hơn 1.400 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 135.000 tỷ đồng; 76 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD. Giai đoạn 1991-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,57%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 109 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt gần 471 nghìn tỷ đồng. Từ một nền kinh tế thuần nông, cơ cấu kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến nay khu vực nông nghiệp chiếm 15%, công nghiệp và xây dựng chiếm 43%, dịch vụ chiếm 42%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; toàn tỉnh đã có 173/182 xã (tỷ lệ trên 95%) đạt chuẩn nông thôn mới, 44 xã đạt chuẩn nâng cao, 03 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 914 thôn đạt chuẩn; 09/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay tỉnh đang tập trung thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid -19 nhưng Hà Tĩnh vẫn đạt mức tăng trưởng 5,02%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ tư khu vực Bắc Trung bộ. Thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay, đạt gần 17.000 tỷ đồng. Quy mô nền kinh tế gần 88.000 tỷ đồng, xếp thứ 28 cả nước và thứ 3 khu vực.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhưng Hà Tĩnh đã chủ động, linh hoạt kiểm soát; thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống Nhân dân. Gắn chặt chẽ phát triển kinh tế với các mục tiêu văn hóa, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội. Các di sản văn hóa được giữ gìn, bảo tồn và tiếp tục phát huy, nhất là các di sản đã được tổ chức UNESCO vinh danh, công nhận. Công tác an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, mang lại cơ hội việc làm, nhà ở cho hàng chục ngàn đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo thuộc tốp dẫn đầu cả nước. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại được mở rộng; quan hệ hữu nghị với các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng đi vào chiều sâu.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm và có nhiều đổi mới. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong

hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đội ngũ cán bộ tích cực học tập và làm theo lời Bác, ngày càng trưởng thành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thị xã Hà Tĩnh, nay là thành phố Hà Tĩnh - nơi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm 65 năm qua đã không ngừng vươn lên. Từ một đơn vị hành chính nhỏ chỉ có 02 phường, diện tích 30 km². Đến nay, thành phố đã được công nhận đô thị loại 2, với diện tích gần 60km², dân số trên 10,8 vạn người. Năm 2021, tăng trưởng kinh tế đạt 6,03%; tổng thu ngân sách toàn thành phố đạt 1.138 tỷ đồng. Các khu đô thị mới được đầu tư, mở rộng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh luôn được bảo tồn, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng và niềm tự hào của Nhân dân Hà Tĩnh.

Những kết quả đạt được trong những năm qua là tiền đề rất quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Chặng đường phía trước đang mở ra cho Hà Tĩnh nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tiếp tục thực hiện lời Bác dạy, thời gian tới Hà Tĩnh tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn chặt xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi trọng danh dự, nói đi đôi với làm, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, làm việc thực chất, hiệu quả, rõ sản phẩm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, khơi dậy giá trị văn hóa, ý chí, khát vọng con người Hà Tĩnh; quan tâm giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hoá truyền thống nhân văn, tính cộng đồng, tương thân tương ái. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường, xã hội; xây dựng môi trường công sở lành mạnh, tạo môi trường làm việc để cán bộ cống hiến; chú ý phòng ngừa, ngăn chặn bệnh quan liêu, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Thứ ba, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; thu hút các tập đoàn có tiềm năng, đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sau thép, công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch, logistics. Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp,

hợp tác xã, các mô hình kinh tế hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ cao gắn với đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Thứ tư, đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị. Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để mở rộng không gian đô thị, xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời, quan tâm xây dựng các đô thị trọng điểm: thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh; tiếp tục đầu tư, chỉnh trang các thị trấn, thị tứ.

Thứ năm, chăm lo giải quyết việc làm, đời sống cho người dân; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế nhằm thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại; tăng cường thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào.

Phát huy những kết quả đạt được, chúng ta nguyện hứa với Bác mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn, đoàn kết một lòng, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt lời di huấn của Người “*Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên*”.

H.T.D



Bác Hồ gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh ngày 15/6/1957. Ảnh: Tư liệu

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HÀ TĨNH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN THEO LỜI BÁC

ĐẶNG DUY BÁU
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Trong bộn bề công việc đại sự của quốc gia, Bác Hồ vẫn dành riêng cho Hà Tĩnh sự ưu ái đặc biệt. Những bài viết, bài nói của Bác Hồ về Hà Tĩnh thật sâu sắc, thật gần gũi, chân tình, thể hiện tình cảm sâu nặng của Bác đối với cán bộ và Nhân dân Hà Tĩnh. Bác khen ngợi, Bác nhắc nhở, Bác phê bình, dạy bảo cán bộ, Nhân dân ta nhiều điều. Trong bài viết này, tôi xin nêu một số điều Bác nói liên quan đến vấn đề cán bộ để chúng ta cùng nhau suy ngẫm.

1. Bác luôn nhắc nhở Hà Tĩnh phải đoàn kết

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, ta thấy vấn đề đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế là một nội dung rất quan trọng, xuyên suốt trong quá trình hoạt động cách mạng của Người. Bác nêu vấn đề đoàn kết không chung chung mà rất cụ thể đối với từng địa phương, từng thời điểm, từng đối tượng. Với tỉnh ta, trong dịp Bác về thăm vào ngày 15/6/1957, nói chuyện với cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, bộ đội và các tầng lớp Nhân dân, sau khi biểu dương những ưu điểm và thành tích, Người nói: “*Bây giờ để tôi nói thật*” và điều Bác nói thật đó là vấn đề đoàn kết. Bác phê bình Hà Tĩnh “*chưa đoàn kết chặt chẽ đó là khuyết điểm quan trọng*”. Bác phân tích ý nghĩa và sức mạnh của đoàn kết, nhờ đoàn kết mà cách mạng thành công, nhờ đoàn kết mà ta vượt qua được mọi thử thách, khó khăn. Ở đâu và lúc nào cũng vậy “*ta đoàn kết chặt chẽ thì lực lượng ta*

càng mạnh, trái lại, đoàn kết càng lỏng lẻo thì lực lượng ta càng giảm sút". Bác cho rằng, ở Hà Tĩnh, trong nội bộ cũng như ngoài Nhân dân thường có vấn đề về đoàn kết. Một tỉnh đã nghèo, khó khăn, nếu không đoàn kết sẽ không làm được gì cả, để nội bộ mất đoàn kết là có lỗi lớn đối với dân. Thực tế đã cho thấy rõ, nơi nào, lúc nào mà nội bộ mất đoàn kết thì nơi đó, lúc đó phong trào sẽ gặp khó khăn, cán bộ nghi kỵ lẫn nhau, quần chúng bị chia rẽ, phong trào sa sút. Bác phân tích vì sao Hà Tĩnh lại chưa đoàn kết tốt, đó là vì "*Cán bộ trong và ngoài Đảng, cán bộ cũ và mới, đảng viên cũ và mới đoàn kết kém*". Bởi vậy, điều trước tiên là phải "*đoàn kết nội bộ*", đoàn kết từ trong Đảng, trong lãnh đạo, mất đoàn kết thường diễn ra từ trong nội bộ, từ những đồng chí chủ trì. Bác khuyên muốn đoàn kết nội bộ tốt thì "*phải mở rộng chế độ tự phê bình, nâng cao tinh thần kỷ luật, tinh thần trách nhiệm*". Cán bộ, đảng viên cần "*phải đoàn kết, cái đó là gốc*". Bác hỏi: "*Các cô, các chú có hứa làm được không? Có chắc không? Làm được thì vẻ vang, không làm được thì xấu hổ*". Bác mong muốn: "*Các cô, các chú làm được như lời hứa thì sẽ làm cho Hà Tĩnh tiến bộ mọi mặt: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và như thế Nhân dân Hà Tĩnh, mà trước hết là cán bộ, đảng viên, không chỉ làm cho Hà Tĩnh phát triển mà góp phần vào sự phát triển của cả nước*". Những lời dặn dò của Bác Hồ về đoàn kết đối với Hà Tĩnh thật sâu sắc, thấm thía. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức dù ở cương vị nào cũng cần thấy rõ điều này để không ngừng thường xuyên giữ gìn đoàn kết, mà cốt lõi là từ trong nội bộ, từ trong cán bộ chúng ta.

2. Cán bộ phải lo cho dân

Suy cho cùng, muốn được dân tin, dân yêu, muốn đoàn kết được Nhân dân thì người cán bộ phải một lòng vì dân, phải chăm lo đến lợi ích của dân. Trong các bài nói chuyện, Bác nêu lên những việc rất đời thường chứ chẳng có gì cao xa cả: "*Dân không đủ muối, dân không*

có gạo, dân không có vải mặc đủ ấm, các cháu bé không có trường học... Đảng phải lo, cán bộ phải lo. Ngay cả đến tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng phải lo". Bác quan niệm đó là "vấn đề to tát" mà Đảng phải có trách nhiệm với dân. Bác dặn lo cho dân phải rất cụ thể, đừng chung chung, không thể để mặc kệ dân được. Dân không biết phải hướng dẫn, phải bày cho dân làm, "*các cô, các chú phải nhớ: có thực mới vực được đạo, phải sản xuất, trước tiên là phải chăm lo vụ bát, vụ mười cho tốt*". Bác còn dặn tỉ mỉ: "*Phải đấu tranh với đất, làm cỏ, bỏ phân, cày bừa kỹ; đấu tranh với trời là chống thiên tai, như: sâu, chuột, bão, lụt, hạn hán*". Muốn vậy, cán bộ cần học tập để có kiến thức, phải tâm huyết với công việc, luôn nghĩ đến dân, thương dân, "*phải một lòng, một dạ phục vụ Nhân dân, phục vụ giai cấp*". Nguy hại nhất là cán bộ mà chỉ lo cho mình, chỉ biết "*ngồi trên bàn giấy ra chỉ thị*". Bác nhắc nhở: "*Trong tỉnh Hà Tĩnh, trong từng huyện hay từng vùng cũng có những thôn, những mặt khác, như: làm thủy lợi giỏi, chăn nuôi trâu, bò giỏi, nuôi lợn giỏi... Cấp trên cần giúp đỡ những nơi đó đã giỏi càng giỏi hơn, mặt khác đưa các nơi khác đến đó học*". Quần chúng Nhân dân là sáng tạo, sức mạnh tiềm tàng nằm trong dân, nếu biết khơi dậy thì việc gì cũng làm được, khó mấy dân cũng lo xong; cho nên phải tin dân, phải lấy sức dân mà lo cho dân. Bác luôn dặn cán bộ phải biết lắng nghe dân, học ở dân, biết vận động dân, "*phải có quyết tâm, có tinh thần tự lực cánh sinh, biết lắng nghe ý kiến quần chúng, có việc mình không biết nhưng quần chúng biết*". Cán bộ phải biết tổ chức, biết vận động quần chúng, sức mạnh là ở dân, cái khó là phải biết tập hợp, biết khơi dậy sức mạnh đó, "*biết tổ chức cho khéo thì nhất định việc gì cũng làm được, nhất định đưa phong trào nổi bật lên*". Ở Bác, không chỉ dặn dò, khuyên bảo, mà chính Người cũng tự kiểm điểm, phê bình trước đồng bào. Khi nghe tin một số nơi vì cán bộ làm sai mà dân chịu oan, Bác đã thành thật

xin lỗi: “Tôi phải thật thà xin lỗi đồng bào vì những cán bộ sai lầm mà bị oan ức, tôi thật thà tự phê bình khuyết điểm của tôi là lựa chọn, giáo dục cán bộ chừa chu đáo”. Bác quan tâm đến những gương người tốt, việc tốt ở Hà Tĩnh. Bác gửi thư khen ngợi đồng bào huyện Cẩm Xuyên thanh toán xong nạn mù chữ, viết thư biểu dương anh Trần Nghệ, chiến sĩ diệt dốt, anh Trịnh Văn Huyền, người thanh niên xung phong có “đức tính tốt”, khen ngợi đồng chí Thân làm tốt công tác vận động quần chúng. Trong thư “Một chiến sĩ gương mẫu” gửi đồng chí Thân, Bác viết: “Trong việc tuyên truyền vận động quần chúng, không có cái gì tốt bằng cán bộ đồng cam, cộng khổ với quần chúng, thiết thực giúp đỡ quần chúng mà giáo dục và động viên quần chúng”.

3. Cán bộ phải rèn luyện đạo đức cách mạng

Hầu như ở lá thư nào, buổi nói chuyện nào, Bác Hồ cũng đều nhắc đến đạo đức cán bộ. Bác yêu cầu cán bộ sống phải có đạo đức cách mạng, phải trung thành với Đảng, với dân tộc, phải dốc lòng tận tụy phục vụ Nhân dân, tất cả vì lợi ích chung. “Mỗi đồng chí và cả đoàn thể phải đem hết cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quy về một hướng, nhằm vào một đích đánh đuổi thực dân Pháp, làm cho nước nhà thống nhất và độc lập”. Bất cứ lúc nào người cán bộ, đảng viên cũng phải xác định được mục đích phục vụ của mình, nêu cao tinh thần tự giác, đức hi sinh, hết lòng vì công việc. Bác nói khi khổ sở, khó khăn thì cán bộ, đảng viên phải đi trước, khi sướng thì ta hưởng sau: “Tiên thiên hạ chi ưu, hậu thiên hạ chi lạc”, tức là “lo thì lo trước mọi người, vui thì vui sau mọi người”. Bác nêu những tấm gương của cán bộ Hà Tĩnh: “Có đồng chí từ năm 1930 đến nay vẫn cứ đeo đuổi cách mạng, không đòi hỏi gì cho gia đình và cho cá nhân cả, đó là những người con ưu tú của Đảng, của cách mạng”. Mỗi giai đoạn cách mạng có những nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu cụ thể, nhưng giai đoạn nào,

lúc nào thì người cán bộ, đảng viên của Đảng cũng phải chăm lo nâng cao trình độ, ý thức phục vụ để làm tròn nhiệm vụ. Trong công việc, Bác dặn phải thực sự khiêm tốn, không tự cao, tự đại, công lao là công lao chung của tập thể; đừng có công lao thì vun cho mình, mà khuyết điểm thì đổ cho người khác. “Phải phát huy cái tốt và cố gắng quyết tâm không sợ khó, sợ khổ và phải khiêm tốn”. Đừng có cậy công, làm cho “lỗ mũi sinh ra như cái đình, che mắt không thấy rình”. “Mỗi đồng chí phải có thái độ khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ ... không kiêu ngạo, tự mãn”. Bác rất chân tình và thẳng thắn khi chỉ ra những khuyết điểm cụ thể của cán bộ, đảng viên và Bác yêu cầu phải “tẩy sạch” những khuyết điểm đó. Khi nghe tình hình nội bộ một số nơi chưa tốt. Bác cho rằng vì óc bè phái, cục bộ mà “ai ăn hẩu với mình thì dù nói không cũng nghe, tài không có cũng dùng; ai không thân mình thì dù họ có tài cũng tìm cách đìm họ xuống, họ nói phải cũng không nghe”. Người cán bộ cũng là con người, cũng có mặt mạnh, mặt yếu, chỗ hay, chỗ dở, nếu vì ích kỷ, hẹp hòi, vì thiên vị thì sẽ cường điệu mặt yếu, hạn chế mặt mạnh, đi đến đánh giá sai, sắp xếp, bố trí sai. Người luôn dặn “không ham chuộng hình thức”, bởi vì chuộng hình thức là không thực chất, không đúng sự thực mà chỉ cốt làm để phô trương, để vì lợi ích cá nhân, “chỉ chăm lo bề hình thức bên ngoài, chỉ muốn phô trương cho oai... làm hình thức như thế kết quả chỉ làm cho dân oán”. Cán bộ ta nhiều đơn vị, địa phương cũng còn nặng hình thức, chạy theo thành tích, làm một việc chưa ra gì nhưng vội tuyên truyền, dùng mọi cách để khuyếch trương, đề cao công lao, thành tích của mình, thực chất đó cũng là “bệnh cá nhân chủ nghĩa”. Bệnh cá nhân thường dẫn đến suy bì, thắc mắc, thấy người khác hơn mình một chút là không chịu được, thấy “người này chánh, người khác phó, bậc này cao, bậc kia thấp mà suy tị, kèn cựa... như thế là chừa xứng đáng với tư cách của người đảng viên”. Bác

phê phán gay gắt bệnh cá nhân, ích kỉ, địa vị, “*có những đồng chí còn giữ óc địa vị... chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp, lo phát tài, lo chiếm của công làm của tư, có những đồng chí còn giữ thói một người làm quan cả họ được nhờ, đem bà con, bằng hữu vào làm chức này, việc kia, làm được, không làm được mặc kệ... cốt cho bà con, bằng hữu có địa vị là được*”. Bác rất đau lòng trước một bộ phận cán bộ tha hóa, làm việc không vì cái chung mà luôn luôn thu vén cho mình, tham ô, lãng phí, “*còn có những bộ phận tham ô, lãng phí, không tôn trọng của công, không thương xót mồ hôi, nước mắt của đồng bào*”. Trong quá trình công tác và học tập, mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn luôn ghi nhớ những lời Bác để răn mình, để phòng và chống bệnh cá nhân trở dậy, nhất là trong cơ chế hiện nay và khi mình có chức, có quyền dễ sinh đặc quyền, đặc lợi.

4. VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Bác Hồ hết sức quan tâm đến tiêu chuẩn cán bộ, dù ai, dù cán bộ nào thì cũng phải lấy tiêu chuẩn làm đầu. “*Bất kì ai có khả năng, đủ tiêu chuẩn, cần cho nhu cầu của cách mạng là phải dùng*”. Đảng làm công tác cán bộ phải chú ý đến “*đạo đức, ý chí, lập trường cách mạng*”. Cán bộ vừa phải có đức, vừa phải có tài, nhưng đức là gốc. Cán bộ phải công tâm, vì: “*Đảng là của giai cấp, đồng thời của dân tộc, không thiên tư, thiên vị, Đảng không lo riêng cho một đồng chí nào hết, Đảng lo việc cho cả nước*”. Cần phải tinh tường để nhận biết số cán bộ cơ hội, lo chạy chọt, xu nịnh để mưu lợi. Trong công tác cán bộ, Bác đặc biệt lưu ý đến cán bộ trẻ, Bác dặn phải “*đào tạo thanh niên cho họ làm việc hơn mình, không nên nạnh họ*”. Việc chăm lo đào tạo cán bộ trẻ phải tạo điều kiện, phải giao công việc và tin tưởng vào anh em. Bác nhắc nhở cần tránh “*bệnh công thần*”, “*bệnh sống lâu lên lão làng*”, các đồng chí đi trước phải “*chăm lo dẫn dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ*”. Bác còn nhắc các cấp phải quan tâm đến cán bộ nữ. Vấn đề cán bộ nữ

là vấn đề bình đẳng, là vấn đề lớn của xã hội, vì phụ nữ là lực lượng quan trọng chiếm hơn một nửa dân số. Chị em cần có tiếng nói, có vị trí xứng đáng, cần được tôn trọng, đó cũng là chính sách cán bộ. Bác nêu gương “*nữ đồng chí Thiện có cố gắng xây dựng tổ đổi công ở vùng khó khăn*” để chứng minh là cán bộ nữ ở tỉnh ta hoạt động tốt và Người nhấn mạnh: “*Cán bộ nữ như vậy thì chẳng những trong nữ giới mà nam giới cũng phải theo*”. Bác nhận xét: “*Con gái Hà Tĩnh nhiều và rất giỏi, chỉ vì tư tưởng khinh phụ nữ đó thôi*”. Vấn đề cán bộ trẻ, cán bộ nữ Bác Hồ nhắc nhở ngày nào, hiện nay cũng đang là vấn đề lớn trong công tác cán bộ mà các cấp, các ngành ở tỉnh ta cần quan tâm nhiều hơn nữa. Người luôn nhắc phải vì dân, vì nước, vì công việc chung mà dùng người, chứ không phải vì lợi ích cục bộ hay vì thiên tư, thiên vị. Người nói: “*Dùng người như dùng gỗ*”, mọi người đều như các ngón tay trên một bàn tay, có ngón dài, có ngón ngắn, dù có ngắn, dài thì cũng trên một bàn tay; cho nên phải giáo dục, giúp đỡ họ, phải công tâm đối với cán bộ.

Thật cảm động khi đọc những lời Bác nói, Bác dặn cán bộ và Nhân dân tỉnh ta. Trên tất cả các lĩnh vực, từ việc to đến việc nhỏ, từ việc chung đến việc riêng của tỉnh, Bác đều có ý kiến rất cụ thể. Bác nói đến chuyện không được nấu rượu lậu, không được uống rượu say rồi đánh vợ, đến chuyện lo sản xuất, lo đánh giặc, lo làm giao thông, thủy lợi, lo đóng thuế, lo trồng cây gây rừng, lo học hành cho con em... Nhưng chung lại, ở bài viết, bài nói chuyện nào Bác cũng nhắc đến vấn đề đoàn kết, vấn đề Đảng, vấn đề cán bộ. Những lời Bác dặn ngày nào đối với cán bộ chúng ta, hôm nay đọc lại dù là ở hoàn cảnh đã khác, nhưng vẫn thấy như Bác vừa nói với ta và vẫn còn nguyên giá trị. Cán bộ Hà Tĩnh ghi lòng, tạc dạ lời Bác Hồ dạy và hứa với Bác ra sức rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt để xứng đáng với sự quan tâm của Bác.

Đ.D.B



Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh - tiếp tục là nhân tố góp phần quan trọng tăng thu ngân sách, phát triển KT-XH. Ảnh: PV

HÀ TỈNH ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ GẮN VỚI PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ, THÍCH ỨNG VỚI TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

NGUYỄN HỒNG LĨNH

UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Thời gian qua, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Hà Tĩnh đã tập trung quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống, kiểm soát dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đẩy mạnh thu hút đầu tư được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu khả quan.

Sản xuất công nghiệp phục hồi, chỉ số sản xuất toàn ngành năm 2021 tăng gần 17% so với năm 2020; những tháng đầu năm 2022, các sản phẩm công nghiệp chủ lực như thép, bia, sợi tiếp

tục sản xuất ổn định. Thu ngân sách năm 2021 đạt trên 16.900 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; 4 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, dự kiến hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 lần đầu tiên đạt mốc 2 tỷ USD, tăng 67% so với năm 2020.

Tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới gần 1.500 doanh nghiệp, 70 hợp tác xã và hơn 2.100 hộ kinh doanh; chấp thuận chủ trương 60 dự án đầu tư trong nước

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

với tổng vốn đăng ký trên 16.000 tỷ đồng và 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 2,2 tỷ USD; đưa tổng số dự án trên địa bàn tỉnh lên gần 1.400 dự án, gồm trên 1.300 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 117 ngàn tỷ đồng và 75 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 16 tỷ USD. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tỉnh đã tập trung quyết liệt, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc để khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II có vốn đầu tư nước ngoài gần 2,2 tỷ USD; Nhà máy sản xuất Pin VINES của Tập đoàn Vingroup với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Hiện đang kêu gọi, xúc tiến triển khai thủ tục đầu tư một số dự án lớn như: dự án Khu công nghiệp ô tô và linh kiện phụ trợ với tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ USD, các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ, dự án nông nghiệp hữu cơ... Đây sẽ là các yếu tố tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Với quan điểm quy hoạch phải đi trước một bước, bảo đảm chất lượng để thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hà Tĩnh là một trong 2 địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Tỉnh cũng đang tập trung cao cho việc điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đảm bảo chất lượng, có tầm nhìn, chiến lược lâu dài, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thu hút các Nhà đầu tư đến với địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 về phát triển Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Chính

sách hỗ trợ các hãng tàu và doanh nghiệp vận chuyển hàng bằng container qua Cảng Vũng Áng, bước đầu đã hình thành tuyến vận chuyển hàng hóa container Hải Phòng - Vũng Áng - TP Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành các Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 xếp thứ 27, thuộc nhóm khá cả nước và xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 7 cả nước, trong đó có 7/8 chỉ số nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số thành phần cao nhất cả nước. Tỉnh đã thành lập các Tổ công tác hỗ trợ thủ tục đầu tư và cơ chế chính sách đối với các dự án lớn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 31/01/2022 của Chính phủ. Hỗ trợ cho gần 82.000 đối tượng người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đảm bảo mục tiêu phục hồi kinh tế, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/03/2022 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm thuế phí, hỗ

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

trợ lãi suất cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; các chính sách hỗ trợ đổi mới phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phục hồi, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư, nhất là các dự lớn, trọng điểm như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Nhà máy sản xuất Pin Vines, Khu công nghiệp ô tô và linh kiện phụ trợ, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh; các dự án năng lượng thân thiện với môi trường; các dự án hạ tầng khu/cụm công nghiệp.

Thứ ba, tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh kết hợp với xúc tiến đầu tư sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát, bổ sung các quy hoạch theo Quy hoạch tỉnh; tập trung cao cho việc điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Thứ tư, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển

hệ thống kết cấu hạ tầng; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các công trình giao thông có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch của tỉnh; đồng thời kết nối với hệ thống giao thông quốc gia.

Thứ năm, triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư và các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư đảm bảo có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc giữ ổn định môi trường đầu tư kinh doanh.

Với việc quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, sẽ là tiền đề quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

N.H.L

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

Ban Biên tập Đặc san Thông tin - Tư tưởng của BCH Đảng bộ tỉnh đã nhận được tin, bài, ảnh của các cộng tác viên: TS Đặng Duy Bá, Nguyễn Hồng Lĩnh, Dương Tất Thắng, Đậu Tùng Lâm, Lê Thị Loan, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Mai Thủy, Lê Thị Mai Hoa, Trần Quang Tuấn, Nguyễn Thị Hà Tân, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Trí Sơn, Phan Trung Thành, Bùi Minh Huệ, Lê Văn Tùng, Nguyễn Nga, Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Trọng Đồng, Anh Hùng, Đức Hùng, Văn Tuấn, Trà Giang, Nguyễn Huy Liệu, Phan Hương, Nguyễn Toàn, Dương Chí Tâm, Nguyễn Đăng Hưng... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Đặc san chỉ đăng một số bài.

Ban Biên tập Đặc san trân trọng cảm ơn các cộng tác viên đã tích cực cộng tác và mong muốn trong thời gian tới các cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài, ảnh cho Đặc san. Tin, bài, ảnh ghi đầy đủ họ tên, điện thoại, gửi theo địa chỉ: Đặc san Thông tin - Tư tưởng, số 06 - Nguyễn Thiệp - Tp Hà Tĩnh và bản mềm qua Email: thongtintuht@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP



Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ảnh: Đình Nhất

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI HÀ TĨNH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TRẦN MINH PHƯƠNG
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã và đang tác động sâu sắc đến mọi phương diện, lĩnh vực của đời sống xã hội; vừa mang đến những yếu tố tích cực, tiến bộ, vừa đặt ra những nguy cơ tiềm tàng, nhất là về xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Trong bối cảnh cuộc công nghiệp lần thứ tư với sự bùng nổ thông tin, mạng xã hội, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh giai đoạn hiện nay đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi phải có sự đánh giá khách quan, toàn diện, từ đó đề ra những chủ trương, định hướng, hoạch định những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Văn hóa, con người Hà Tĩnh - nguồn sức mạnh nội sinh to lớn

Sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, cùng với các lĩnh vực khác, văn hóa, con người Hà Tĩnh đã có những bước phát triển khá toàn diện. Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên. Quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, các thiết chế văn hoá từng bước đồng bộ. Các hoạt động văn hóa, sản phẩm văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng cơ bản nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

và sự phát triển của tỉnh. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Hà Tĩnh được kế thừa và phát triển; những giá trị mới về văn hóa, con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập được tiếp thu có chọn lọc; giao lưu, hợp tác văn hóa từng bước được mở rộng. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa được quan tâm, các thủ tục ngày càng đơn giản, gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia, tổ chức, hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng đa dạng, phong phú hơn; các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... được lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng, kết tinh thành những giá trị văn hóa bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu đã trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia mang tính tự giác của Nhân dân. Tính tự nguyện, tự quản của người dân được thể hiện rõ nét; các danh hiệu văn hóa ngày càng thực chất hơn.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất trường học từng bước được đầu tư khang trang; đội ngũ cán

bộ quản lý, giáo viên đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia đứng top đầu cả nước, số học sinh đạt huy chương quốc tế và khu vực tăng. Công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, dân số - gia đình, giảm nghèo bền vững... được quan tâm và đạt kết quả tích cực.

Các giá trị văn hóa, con người của Hà Tĩnh ngày càng được quan tâm là cơ hội để tăng cường giao lưu văn hóa với các địa phương trong và ngoài nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác về văn hóa.

Công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội thuận lợi để chúng ta tiếp thu, học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước trên thế giới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại đồng thời bổ sung, sáng tạo những giá trị văn hóa mới. Khoa học công nghệ, truyền thông đại chúng phát triển mang đến cho người dân khả năng sáng tạo, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa mới kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả và có tính tương tác cao.

Những kết quả quan trọng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh thời gian qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trên các lĩnh vực; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những khó khăn, thách thức đặt ra...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh thời gian qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Công tác giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng lý

tưởng cách mạng, các giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; còn thờ ơ, bàng quan trước những thông tin xấu độc, phản văn hóa, chưa có ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; một bộ phận giới trẻ chạy theo lối sống lai căng, xa hoa, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người chưa đồng bộ, chưa thực sự đặt văn hóa ngang hàng với chính trị và kinh tế. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa chưa theo kịp tình hình. Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, con người trong đời sống xã hội, trong phát triển kinh tế chưa thực sự đầy đủ và toàn diện. Đầu tư cho phát triển văn hóa, con người chưa thực sự tương xứng. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực báo chí, mạng xã hội và các dịch vụ văn hóa - thông tin có mặt chưa thật chặt chẽ. Công đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật còn thụ động, hiệu quả chưa cao. Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội còn nhiều hạn chế.

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong văn hóa còn nhiều hạn chế, bất cập, còn thiếu chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực như lý luận phê bình, mỹ thuật, đạo diễn sân khấu, kiến trúc nghệ thuật,... Các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân dân gian ngày càng ít, thiếu đội ngũ kế cận; đội ngũ văn nghệ sĩ công tác tại các đơn vị

nghệ thuật biểu diễn có xu hướng già hóa, không đáp ứng nhu cầu và thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của Nhân dân, nhất là lớp trẻ. Một bộ phận người dân vẫn còn mang những đặc tính xấu cố hữu, như: Tâm lý tự thỏa mãn, thiếu khát vọng vươn lên; chịu khổ nhưng không chịu khó; thiếu kỹ năng lao động, kỹ năng làm việc nhóm; tư tưởng cục bộ địa phương; ý thức tuân thủ pháp luật và tính kỷ luật chưa cao...

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại một số điểm di tích lịch sử đã được xếp hạng có biểu hiện thiếu lành mạnh, mê tín dị đoan. Tình trạng lợi dụng tôn giáo để kích động tụ tập đông người, gây rối, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc... Những hạn chế, bất cập nêu trên đã ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Tiếp tục phát huy, nhân lên sức mạnh văn hóa, con người Hà Tĩnh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “*Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam, ... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất*”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng đã xác định: “... *phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh... huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả*

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

nước”, để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới, cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng các cấp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phải có các chính sách hài hòa giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Cụ thể hóa các nội dung cốt lõi của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022, gắn với các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay.

Coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng đạo đức công vụ, trong đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

cơ quan đơn vị phải thực sự gương mẫu, nêu gương trong thực hành nếp sống văn hóa, nhất là đạo đức, phong cách ứng xử...; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh..

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa đáp ứng yêu cầu, có chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa đảm bảo năng lực chuyên môn, trình độ, có tính kế thừa; sớm khắc phục tình trạng chắp vá, trái nghề trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa. Có chế độ thu hút, đãi ngộ xứng đáng đối với văn nghệ sỹ, trí thức, huấn luyện viên, vận động viên, nhà giáo, thầy thuốc có tài năng, uy tín, có nhiều cống hiến cho tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người, làm cho mỗi người dân có ý thức tự giác trong xây dựng và bảo vệ môi trường văn hóa trong cộng đồng dân cư; biết lựa chọn, tiếp thu, hưởng thụ, xây dựng các giá trị văn hóa tốt đẹp; xây dựng và duy trì thói quen ứng xử có văn hóa ở mọi lúc, mọi nơi. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Thứ ba, chăm lo xây dựng, phát triển toàn diện con người Hà Tĩnh về đức, trí, thể, mỹ; xác định xây dựng con người là nhiệm vụ hàng đầu trong các nhiệm vụ về văn

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

hóa; đặt con người vào trung tâm của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, văn học, nghệ thuật, khoa học vào việc xây dựng con người Hà Tĩnh vừa hồng, vừa chuyên trên cơ sở phát huy các giá trị truyền thống yêu nước, hiếu học, nghĩa tình, đoàn kết, tự tin, năng động, sáng tạo, kỷ luật. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư, tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người. Bảo tồn và phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống, giá trị di sản văn hoá, đặc biệt là các di sản văn hóa được UNESCO vinh danh... Nâng cấp, tu bổ nhà văn hóa các huyện, xã, phường, thị trấn, các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của thôn, bản, tổ dân phố, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm phát triển các dịch vụ văn hóa gắn với phát triển với du lịch.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, nông thôn và thành thị.

Thứ năm, tăng cường hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập văn hóa, quảng bá kết nối, giới thiệu văn hóa và con người Hà Tĩnh ra thế giới, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu có hơn văn hóa của quê hương và dân tộc. Tôn trọng, giữ gìn truyền thống

tốt đẹp của quê hương để hướng tới tương lai, đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Tiếp tục làm làm tốt công tác quản lý báo chí, xuất bản, các loại hình thông tin trên mạng Internet; kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật không đúng tôn chỉ mục đích, trái thuần phong mỹ tục.

Thứ sáu, chủ động đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khẳng định, tôn vinh và bảo vệ cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; thường xuyên, kiên trì đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, lạc hậu. Tăng cường biểu dương các nhân tố điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực làm tha hóa con người, xuống cấp về đạo đức, lối sống, ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh.

Thứ bảy, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, thường xuyên nắm chắc tình hình tôn giáo và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Khuyến khích, tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc tôn giáo thực hiện các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, quê hương, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, “tốt đời, đẹp đạo”. Không để các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo mê tín dị đoan, trục lợi, gây bức xúc trong xã hội, chia rẽ Nhân dân, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

T.M.P



Bác Hồ và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bên ao sen. Ảnh tư liệu

BÁC HỒ VỀ THĂM HÀ TĨNH

NGUYỄN HUY LIỆU

Cách đây 65 năm, ngày 15/6/1957, Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đây là một ngày trọng đại đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh chúng ta. Ông Nguyễn Ngọc Châu, người chứng kiến sự kiện này kể lại cho tôi nghe những câu chuyện về Bác Hồ.

Lúc bấy giờ, ông Nguyễn Ngọc Châu đang là giáo sinh của Trường Sư phạm Hà Tĩnh. Được tin Bác Hồ về..., ông cùng các giáo sinh mừng quá, không kịp mũ nón, tay nắm lấy dép, chạy bằng chân trần tới vị trí Bác Hồ đang có mặt. Các ông đến, người đã đông nghịt từ lúc nào... Bác đang nói chuyện ân cần lắm... Nhìn Bác, nghe lời Bác nói, ngắm chòm râu,

cặp mắt Bác, thật không sung sướng nào bằng! Nghe nói về Bác Hồ từ lâu, hôm đó ông mới trông thấy tận mắt. Trái tim ông trào lên những cảm xúc khó tả. Một tình cảm thiết tha đối với Bác Hồ. Bác đã để lại trong ông những hình ảnh khó quên, một nhân cách chân thật, hấp dẫn và cảm động. Bao cử chỉ trù mến kính yêu sâu sắc mà đã từng nghe về tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư của Người. Bác dặn phải sửa sai cho tốt, phải đoàn kết... Đặc biệt Bác nói nhiều về việc chống chủ nghĩa cá nhân... Sau buổi nói chuyện, ai cũng muốn đi theo Bác để nhìn Bác được kỹ và nhiều hơn nữa.

Sau khi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bác sang hội trường lớn nói chuyện

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

với đại biểu Nhân dân và cán bộ, đảng viên; Bác đi thăm nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Ngọc Châu kể một số mẩu chuyện về Bác hôm đó, dù là những mẩu chuyện nho nhỏ, vui vui nhưng đều là những bài học ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc. Xin phép ghi lại 03 mẩu chuyện:

Mẩu chuyện thứ nhất: Đi xe 2 bánh thôi

Bác vội sang hội trường lớn để nói chuyện... Trước sân trụ sở Tỉnh ủy, chiếc Pô-pê-đa từ từ mở cửa. Đồng chí Nguyễn Hữu Thái - Bí thư Tỉnh ủy mời Bác lên xe. Bác dừng lại hỏi:

- Chỗ họp có xa đây lắm không?

- Dạ thưa Bác, đứng đây nhìn thấy mái hội trường ạ. Đồng chí Thái chỉ tay về phía hội trường trả lời Bác. Nhưng sang đến đó còn đi vòng quanh một đoạn dài ạ.

Bác cười bảo:

- Xe những 4 bánh, ta đi xe “2 bánh” thôi. Quen “cuốc” cả mà. Đi bộ vừa tiện nói chuyện, vừa đỡ tốn xăng. Các chú có đồng ý không.

- Bác nhanh nhẹn bước ra cổng. Mọi người cùng theo Bác vui vẻ và đưa mắt nhìn nhau như muốn nhắc thăm một bài học thấm thía...

Mẩu chuyện thứ hai: Nói thế là tốt

Bác thăm các nhà làm việc trong cơ quan Tỉnh ủy. Sau khi thấy các phòng được sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, Bác rất hài lòng.

Trước cửa nhà Ban Tuyên huấn, Bác hỏi đồng chí có mặt ở đó:

- Thường ngày cơ quan có dọn vệ sinh sạch sẽ như thế này không?

Hơi lúng túng, đồng chí cán bộ trả lời với Bác:

- Thưa Bác, thường ngày cũng thế, mấy hôm nay sạch sẽ hơn ạ...

Bác cười và bảo:

- Chú này thật thà - nói thế là tốt.

Mẩu chuyện thứ ba: Chè đỗ đãi

Được biết Bác vào thăm Hà Tĩnh, Tỉnh ủy chuẩn bị một số món ăn đặc sản để tiếp Bác. Bữa ăn trưa hôm đó, Bác chỉ dùng thức ăn Bác mang theo; những loại đặc sản trên không dùng đến. Trong giờ họp mặt để tiễn Bác, Tỉnh ủy mời Bác và các đồng chí cùng đi vừa nói chuyện vừa ăn chè đậu xanh cùng hạt sen non luộc nguyên gương.

Bác bóc mấy hạt sen luộc vừa ăn vừa nói chuyện:

- Chè này ở Huế gọi là gì chú Thanh?

- Thưa Bác, chè đỗ đãi ạ.

- Thế có nghĩa là chè “chiêu đãi”, Bác nói tiếp: Đãi là đãi chung không đãi riêng ai. “Đãi” cũng phải có định lượng một bát thế là công bằng...

Các đồng chí trong Tỉnh ủy rất lấy làm mừng vì thấy buổi đó Bác rất vui; vừa nói chuyện vừa ăn được lưng bát chè.

Một kỷ niệm mang theo cả chuỗi thời gian từ đó đến giờ, dù đã 65 năm trôi qua, nhưng đối với ông Nguyễn Ngọc Châu nay đã 85 tuổi đời thì những kỷ niệm ấy vẫn vẹn nguyên và thân thương như lúc ban đầu... Cứ mỗi dịp nghĩ đến ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, ông vẫn nhớ cặp mắt yêu thương, nhớ những câu chuyện bình dị mà giàu ý nghĩa nhân văn, tính giáo dục của Bác Hồ. Hiện nay, toàn đảng, toàn dân và toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông càng nghĩ, mình làm bao nhiêu cũng chưa đền đáp được công ơn, xứng đáng với lời Bác dặn ngày về thăm Hà Tĩnh.

N.H.L



Nụ cười công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu MTV - Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên (Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên). Ảnh: PV

HÀ TỈNH TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT LỜI BÁC DẠY “THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA”

NGUYỄN VĂN HÙNG
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Củ tịch Hồ Chí Minh coi việc tổ chức thi đua là một cách để khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam, biến nó thành sức mạnh, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong bảo vệ Tổ quốc. Người trực tiếp đề xướng, phát động và chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa, đem lại hiệu quả vô cùng to lớn. Người chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”.

Thực hiện di huấn của Người, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp

tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, thu hút được sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân. Các phong trào thi đua tiêu biểu như: thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các phong trào thi đua chuyên đề trọng tâm: “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; “Hà Tĩnh chung sức, đồng lòng

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển” và các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước đã góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian qua. Kết quả đạt được của một số phong trào thi đua như sau:

Phong trào thi đua xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh hơn 10 năm qua đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 09/13 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Lộc Hà đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, công nhận đạt chuẩn; 173/182 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có: 44 xã đạt chuẩn nâng cao, 03 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 914 Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua trong giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phong trào thi đua để thực hiện hoàn thành Đề án “*Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025*”.

Hà Tĩnh đã triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả, sát đúng các nội dung, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì hoạt động phục vụ tốt nhu cầu của

Nhân dân; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích nghi an toàn với đại dịch Covid-19 để tập trung sản xuất, kinh doanh. Công tác vận chuyển hành khách cũng như hàng hóa được đảm bảo lưu thông thuận lợi dưới sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Trong 2 năm, toàn tỉnh đã nhận được sự ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng tiền và hiện vật trị giá hơn 183,2 tỷ đồng.

Phong trào chung tay vì người nghèo giai đoạn 2016 - 2021 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 11,4% giảm còn dưới 2%; tổng kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo 4.915.668 triệu đồng, đạt 167% so với kế hoạch. Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm gần 140 tỷ đồng. Bình quân hằng năm tạo việc làm cho trên 23.500 lao động, trong đó hơn 8.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách đối với người có công được quan tâm thường xuyên, kịp thời.

Thực hiện phong trào “*Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở*” giai đoạn 2019 - 2025; các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, đạo đức công vụ, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Phong trào “*Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển*” được các cấp các ngành, địa phương triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, hưởng lợi từ các chính sách của tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp giảm gần 1/3 thời gian xử lý so với thời gian quy định của pháp luật. Nhiều doanh nghiệp đã đổi mới sáng tạo, tiên phong trong đầu tư sản xuất hàng hóa từ sản phẩm chủ lực của tỉnh, tham gia chuỗi liên kết, áp dụng công nghệ mới, hiện đại, đầu tư mô hình sản xuất quy mô lớn gắn với chế biến, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu hút được nhiều dự án lớn vào đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng đã tổ chức kịp thời các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước: chào mừng Đại hội đảng các cấp; chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh; kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh... Các ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều phong trào thi đua chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 24/5/2021 về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng

các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành 32 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025), trong điều kiện ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 nhưng các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt khá cao: Tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 5,02%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 67 triệu đồng, thu ngân sách đạt 16.916 tỷ đồng, bằng 138,9% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao; bằng 163,2% kế hoạch Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 92%... Hà Tĩnh có kết quả chấm điểm thi đua đứng thứ 2 trong 6 tỉnh Cụm thi đua Bắc Trung bộ, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tỉnh Hà Tĩnh đã, đang và luôn xem việc thực hiện tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phương châm hành động cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi thời kỳ cách mạng chúng ta đều phát động những phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân tham gia hưởng ứng với tinh thần hăng hái, sôi nổi, tạo ra những dấu ấn sâu đậm và hiệu quả to lớn, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của người dân Hà Tĩnh, tạo nên động lực to lớn góp phần đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn thách thức và giành được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

N.V.H



Thành phố Hà Tĩnh hôm nay. Ảnh: Huy Tùng

Thành Sen NHỚ MÃI LỜI NGƯỜI

DƯƠNG TẮT THẮNG
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Mùa sen năm 2022 đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh có một ý nghĩa đặc biệt: kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022). Hai sự kiện quan trọng đánh dấu chặng đường mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã nỗ lực, phấn đấu đi lên để thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh và là thành phố trẻ trung năng động của khu vực Bắc miền Trung.

Năm 1831, vua Minh Mạng thành lập tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm tỉnh lỵ được hình thành từ đó. Câu chuyện xưa còn lưu truyền

trong dân gian cho đến ngày nay: Khi xây xong đạo thành Đại Nài (nơi đóng chân ban đầu), sau một đêm mưa gió, sáng dậy người ta thấy sen nở đầy Hào Thành, hương thơm ngào ngạt nên mới đặt lên là Liên Thành (Thành Sen). Năm 1881, thành Hà Tĩnh được xây xong tại xã Trung Tiết, địa điểm hiện nay UBND tỉnh đóng và Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh hiện nay cũng nằm trọn vẹn trong đó.

Thành Sen tuy không lớn nhưng có núi Cẩm Sơn, có sông Rào Cái chảy bao quanh, có Hào Thành - sông Cụt giữa lòng đô thị, có trầm tích văn hóa lâu đời, Nhân dân có truyền thống anh dũng kiên cường, cần cù thông minh, hiếu học và khoa bảng, sẵn sàng

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

tiếp nhận và trao truyền các giá trị văn hóa, hòa nhập vào dòng chảy chung của đất nước và thời đại. Nơi mảnh đất này, cuối tháng 3/1930, chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng thị xã Hà Tĩnh đổi tên thành chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam thị xã Hà Tĩnh với 27 đảng viên do đồng chí Lê Bá Cảnh làm Bí thư. Theo dòng lịch sử, với lòng yêu nước và tinh thần quật khởi, Thành Sen đã vươn lên với sức sống mạnh mẽ. Sau Cách mạng tháng Tám, dẫu tình lý chỉ nhỏ bé với 2,5 km² và hơn 4.400 dân nhưng Thành Sen đã cùng cả nước anh dũng bước vào hai cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc. Tấm gương hy sinh cao đẹp của những người con Thành Sen như Trần Thị Hương, liệt sỹ Nguyễn Sĩ Thành, Trần Thị Hòa, Anh hùng Dương Chí Uyển, Anh hùng Nguyễn Viết Hồng... mãi mãi trở thành niềm tự hào và được người dân khắc ghi.

Sự kiện vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa diễn ra vào mùa sen năm 1957, đó là ngày 15/6, Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Hình ảnh Người giản dị cùng bộ áo màu nâu, chân đất đứng bên hồ sen Tỉnh ủy mãi khắc sâu vào tâm trí người dân Hà Tĩnh nói chung, người dân Thành Sen nói riêng. Lời Người dặn dò đến nay vẫn còn vang vọng, trở thành động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết bên nhau hoàn thành tâm nguyện của Người, xây dựng Thành Sen, xây dựng Hà Tĩnh ngày một tươi đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

65 năm kể từ ngày Bác về thăm, thời gian đã đủ để Đảng bộ và Nhân dân thành phố khẳng định được thế đứng, sức vươn của mình. Thành Sen hôm nay đổi thay từng ngày với vóc dáng trẻ trung, hiện đại tuổi 15 nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa ngàn năm. Đảng bộ và Nhân dân thành phố đang cùng với cả tỉnh, cả nước và con em xa quê xây dựng Thành Sen thành trung tâm

chính trị, kinh tế, văn hóa xứng tầm với sự phát triển của Hà Tĩnh, hòa nhập vào dòng thác đổi mới của đất nước. Thành phố hiện có 15 xã, phường với diện tích gần 5.655 ha và dân số thường trú là 103.313 người. Nếu tính cả dân số quy đổi là hơn 202.000 người. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch được phát triển với tầm vóc mới. Hạ tầng giao thông được đầu tư hiện đại. Hiện nay, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Năm 2020, toàn thành phố đã ban hành bộ tiêu chí: “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu”, phường Nam Hà cơ bản đạt mẫu năm 2021. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo luôn dẫn đầu tỉnh về số lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Nét thanh lịch, văn minh của người Thành Sen luôn được chú trọng xây dựng. Nhiều di tích lịch sử văn hóa được phục dựng và gìn giữ. Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát huy lợi thế của một đô thị gần biển, nhiều sông ngòi bao quanh, gần hồ Kẽ Gõ, nằm trên đường thiên lý Bắc - Nam kết nối hệ thống đường ven biển, khí hậu ôn hòa, ít lũ lụt, thành phố đã thu hút về đây một lực lượng lao động trẻ, giàu chất xám, bổ sung dân số cho các xã phường, tạo nên nguồn lực văn hóa - con người to lớn đồng thời cũng hấp dẫn nhiều nhà đầu tư trong nước.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, bám sát cơ sở, khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực: kinh tế thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng, đạt 6.03%; thu ngân sách đạt cao (1.138 tỷ đồng), vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Cải cách hành chính dẫn đầu cả tỉnh. Thành phố đã hoàn thành Đề án “xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô,

(Xem tiếp trang 26)



Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Trường - huyện Nghi Xuân. Ảnh: Đâu Hà

KHẮC GHI LỜI BÁC DẠY, NÔNG DÂN HÀ TĨNH KHÔNG NGỪNG TĂNG GIA, PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

NGUYỄN THỊ MAI THỦY
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Cách đây 56 năm (ngày 06/7/1966), trong dịp Đoàn cán bộ của Hà Tĩnh ra Thái Bình học tập, nghiên cứu thâm canh lúa, trên đường về được vào gặp Bác Hồ. Bác đã tiếp đoàn thân mật, dặn dò căn kẽ: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”. Khắc ghi lời dạy của Người, nông dân Hà Tĩnh không ngừng tăng gia, phát triển sản xuất, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng của dân tộc, đồng thời tích cực góp phần “làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên”. Thực tiễn kết quả công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua, đặc biệt là 5 năm gần đây đã chứng minh điều này.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các

cấp ủy đảng, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, dịch Covid-19, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồn điền, đổi thửa, tích tụ, tập trung ruộng đất; tư vấn, giới thiệu những giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tổ chức dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; vận động nông dân thực hiện liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế tập thể, kinh tế hộ theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hoá; tiến tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái,

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

nông nghiệp tuần hoàn; chuyển đổi số trong nông nghiệp; tín chấp cho nông dân vay vốn, giống cây con và máy móc nông cụ trả chậm; ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành để đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, nhằm mục đích không ngừng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tổ chức “kết nối tiêu thụ nông sản” trong điều kiện bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, phối hợp với Bưu điện tỉnh đưa 104 sản phẩm Ocop để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm chất lượng, tiêu biểu cho nông dân. Trong thời gian 5 năm gần đây, các cấp Hội đã tổ chức 3.500 lớp tập huấn, cho 106.900 lượt hội viên, nông dân tham gia; mở 171 lớp dạy nghề cho 2.400 nông dân. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bảo lãnh, tín chấp cung ứng hơn 4.600 tỷ đồng vốn cho 58.555 lượt hội viên, nông dân vay, phát triển sản xuất.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác qua phong trào “*Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững*”. Qua đó tác động tích cực đến chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động cũng như nguồn lực trong nông dân, góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân SXKDG tiêu biểu trong toàn tỉnh như: ông Đàm Thọ, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn liên kết mỗi năm gia đình ông thu nhập 2 tỷ đồng. Ông đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen, được bầu đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VI năm 2015, Đại hội Nông

dân điển hình tiên tiến toàn quốc và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2015; năm 2015 ông vinh dự đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ông Phạm Quang Hùng, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, với 56 ha đất trồng đôi trồng keo, sau đó đầu tư trồng cam, bưởi ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước bằng công nghệ Israel cho năng suất và chất lượng tốt. Ngoài ra, gia đình ông còn nuôi hươu, lợn rừng, gà... Thu nhập hơn 3 tỷ đồng/năm. Ông là một trong 4 nông dân điển hình tiên tiến trong cả nước được tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, được tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2018. Bà Phan Thị Hiền, thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, đã thực hiện chủ trương về cải tạo vườn tạp, trồng cam chanh, cam giòn, thu nhập bình quân mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà thường xuyên vận động bà con, tạo điều kiện giúp đỡ những hộ khó khăn về cây giống (do gia đình tự sản xuất), hướng dẫn kỹ thuật trồng, kinh nghiệm trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ bệnh cây cam cho các hộ trong thôn. Hiện nay, cam của gia đình bà và nhiều hộ trong thôn đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Năm 2017, bà đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2019, bà được vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc. Ông Lê Văn Bằng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, năm 2004 gia đình ông được Hội Nông dân xã tư vấn, hướng dẫn vay hơn 400 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để cải tạo 8,3 ha đất nhận thầu của xã để thành ao thả cá kết hợp chăn nuôi vịt đẻ. Đầu năm 2012, gia đình đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt chăn nuôi gia công lợn thịt siêu nạc theo chuỗi khép kín. Với mô hình vườn - ao - chuồng đã đem lại tổng doanh thu hàng năm đạt trên 3 tỷ đồng, lợi nhuận mấy năm gần đây đạt 1,6 tỷ đồng/năm. Năm 2015, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen,

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

năm 2021 được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc, hiện đang được Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hiện nay, toàn tỉnh có 205 hộ có thu nhập từ 01 tỷ đồng trở lên, 1.541 hộ thu nhập từ 500 triệu đến dưới 01 tỷ đồng; hàng năm có hơn 80.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ngày càng có nhiều chủ trang trại, gia trại, nhiều chủ doanh nghiệp, các làng nghề, các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất kinh doanh hiệu quả; ngày càng có nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Họ chính là những tấm gương nông dân bình dị trong học tập và làm theo Bác đã góp phần tô thắm thêm vườn hoa “*người tốt, việc tốt*” của các cấp Hội nông dân toàn tỉnh. Có “*của ăn, của để*”, hội viên, nông dân tích cực đóng góp công, của, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua phong trào, nhiều hoạt động nổi bật khác đã và đang được các cấp Hội nông dân trong tỉnh quan tâm thực hiện như: thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, các hộ khó khăn; các hoạt động trong phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đỡ đầu xây dựng nông thôn mới... Nhiều cán bộ cơ sở tâm huyết, năng động, sáng tạo đã vượt qua những khó khăn, vừa gắn bó với phong trào, vừa xây dựng cơ sở hội vững mạnh, tiêu biểu.

Thực hiện lời dạy của Bác “*Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua*”, thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “*Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững*”. Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân, tích cực góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

N.T.M.T

THÀNH SEN NHỚ MÃI...

(Tiếp theo trang 23)

kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ” và tham mưu, đề xuất tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh; hoàn thành các thủ tục Dự án “*Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh*”. Việc chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo một số khu vực của thành phố có nhiều khởi sắc (Công viên Lý Tự Trọng, khu vực phía Nam cầu Phủ, hồ Nhật Tân, phường Thạch Linh, đường Hàm Nghi, khu vực phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm...). Công tác quản lý đất đai được tăng cường; nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị mới bước đầu có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thành phố đã xây dựng “*Đề án phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030*”, đến nay đã trồng được hơn 47.000 cây xanh các loại.

Thành Sen hôm nay đã và đang thực hiện tốt di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thực sự tươi đẹp hơn sau 15 năm thành lập. Đúng như 4 câu thơ trong bài thơ của cố Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Linh trong lần về dự Lễ đón nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhì của Đảng bộ và Nhân dân thị xã Hà Tĩnh năm 1972:

*Thành Sen tỏa ngát hoa sen
Hồ sen lịch sử hiện lên bóng Người
Hoa sen sáng rực bầu trời
Thành Sen tươi đẹp hơn 10 năm qua.*

D.T.T



Lực lượng báo chí Hà Tĩnh tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: PV

CÔNG TÁC QUẢN LÝ BÁO CHÍ Ở HÀ TỈNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ĐÀU TÙNG LÂM
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát huy rất tốt vai trò của mình trong suốt quá trình hình thành và phát triển, gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tuy vậy, trước sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin, cùng với đó là sự ra đời các kênh truyền thông xã hội đã, đang tác động không nhỏ đến hoạt động báo chí ...

Tác động của khoa học - công nghệ đối với báo chí

Sự phát triển của khoa học - công nghệ đã tác động mạnh mẽ và toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó lĩnh

vực thông tin và truyền thông là một trong những ngành vừa đón nhận sớm nhất vừa chịu sự tác động nhanh nhất, nhiều nhất từ công nghệ thông tin đến truyền thông, báo chí. Cùng với đó là sự ra đời của các nền tảng truyền thông xã hội với khả năng tiếp cận, tương tác mở, đáp ứng các nhu cầu về tiện ích trong giao tiếp thông tin đã thu hút sự quan tâm, tham gia rất lớn của xã hội. Chính vì thế, một số ý kiến cho rằng, báo chí cách mạng Việt Nam đã dần đánh mất vai trò chủ đạo trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không còn đóng

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

góp lớn trong xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại, không còn cạnh tranh nổi với mạng xã hội...

Nhưng trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế như hiện nay và môi trường truyền thông số, báo chí ngày càng thể hiện được vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng. Báo chí đã và đang đóng góp hết sức to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tư tưởng và lý luận cũng như sức mạnh của báo chí - truyền thông một cách hiệu quả đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cần phải thấy được “những vấn đề” đang có dấu hiệu lệch chuẩn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện xa rời chức năng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Những vấn đề đặt ra đối với báo chí trong xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã làm cho quy định pháp luật về báo chí và pháp luật có liên quan chưa theo kịp với thực tế, nhiều hành vi mới phát sinh, nhiều loại hình truyền thông mới ra đời, khiến cho công tác chỉ đạo, quản lý báo chí gặp nhiều khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn hạn chế.

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, nhất là trước các vấn đề nóng được xã hội quan tâm còn hạn chế, dẫn tới làm chậm sự lan tỏa của các thông tin dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; công tác cung cấp thông tin còn chưa kịp thời, thiếu thống nhất.

Tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử,

xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là đối với các tạp chí điện tử mặc dù đã được quan tâm, xử lý nhưng hiệu quả của việc chấn chỉnh, xử lý chưa cao, đây là vấn đề gây dư luận không tốt trong xã hội và giới báo chí. Vẫn còn những sai phạm của cơ quan báo chí chưa được chủ động phát hiện sớm để xử lý kịp thời.

Việc xử lý hội viên, người làm báo vi phạm Quy tắc sử dụng mạng xã hội, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.v.v. chưa được tổ chức Hội Nhà báo phát huy triệt để, còn thiếu chủ động nên chưa có tác dụng răn đe, ngăn ngừa, cảnh tỉnh những trường hợp vi phạm.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong quản lý hoạt động báo chí của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thiếu chủ động dẫn đến một số sự việc chưa được xử lý kịp thời.

Một số tờ báo đang “chạy đua tốc độ”, vội vàng đưa tin và chia sẻ trên trang mạng xã hội để “câu view” dẫn đến việc lấy thông tin các sự kiện (thường xuất phát từ mạng xã hội, báo nước ngoài) để chuyển tải thành tin, bài và đăng ngay lập tức mà thiếu sự kiểm tra, kiểm chứng nguồn tin dẫn đến sai sót.

Sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương với cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu chủ động, chưa kịp thời, chủ yếu phản ánh tại các diễn đàn nhưng khi đề nghị cung cấp thông tin, phối hợp xử lý đối với các vấn đề liên quan đến báo chí thì né tránh, sợ liên lụy.

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của báo chí trong công tác truyền thông và quản lý nhà nước đối với báo chí

Để báo chí phản ánh kịp thời, khách quan và chính xác đời sống của xã hội, tạo

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

niềm tin, sự đồng thuận, khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng về một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; tiếp tục khẳng định được vai trò to lớn trong công tác tuyên truyền, cổ động việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, chúng ta cần phải nhìn nhận rõ các bất cập và có giải pháp đồng bộ để khắc phục các bất cập đó. Trong phạm vi quản lý nhà nước về báo chí cấp tỉnh, cần tập trung vào một số nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí để thông tin đầy đủ, kịp thời và sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giúp báo chí phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nỗ lực triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đảm bảo có sự tham gia và phối hợp tích cực, chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan chức năng và báo chí; chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/5/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm

vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Thứ ba, tiếp tục quán triệt, tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tăng cường tập huấn bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, phát huy tối đa lợi thế của mình trong việc định hướng thông tin.

Thứ tư, tăng cường phối hợp với cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí để kiểm soát khoa học, chặt chẽ hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên, bảo đảm hoạt động đúng quyền hạn, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và quy định của Luật Báo chí.

Thứ năm, đổi mới công tác thanh tra theo hướng tập trung giám sát, kiểm tra và giải quyết căn bản các vấn đề “nóng”, đặc biệt là đối với các hành vi thực hiện sai tôn chỉ, mục đích và thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng. Việc giải quyết các vi phạm phải thực hiện nghiêm minh, triệt để.

Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần khắc phục những hạn chế trên lĩnh vực báo chí và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với báo chí, từ đó phát huy tốt vai trò của báo chí trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đ.T.L



Gia đình sum vầy. Ảnh: T.L

GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

LÊ THỊ LOAN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Gia đình là tế bào của xã hội, là chỗ dựa về tinh thần và vật chất cho mỗi thành viên, là nơi để mọi người được thể hiện, bày tỏ tình yêu thương, sự chia sẻ dành cho nhau; gia đình còn là nơi để tiếp thu, gìn giữ và lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.

Bác Hồ đã từng nói: “Có gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt và hạt nhân của xã hội là gia đình”. Những chuẩn mực giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần

cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đều được hình thành, phát triển và gìn giữ vun đắp trong mỗi gia đình Việt Nam. Xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm chăm lo, xây dựng, phát triển gia đình Việt Nam ấm no, tự do, phần vinh, hạnh phúc, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu

phát triển bền vững đất nước”, Đảng ta đã xác định: “*Xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh*”. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược, đề ra mục tiêu chung là: “*Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội*”. Nội dung giải pháp lãnh đạo, tổ chức quản lý thực hiện Chiến lược đã chỉ ra phải lồng ghép, phối hợp thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam với các chiến lược kế hoạch có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Hà Tĩnh đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về vai trò, vị trí của gia đình, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã có những chuyển biến tích cực. Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng gia đình và có sự phối hợp trong quá trình triển khai

thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chuyển đổi hành vi luôn được duy trì và tăng cường. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh tới cơ sở đã được quan tâm, kiện toàn... Nhiều gia đình văn hoá ở các huyện, thành phố, thị xã đã trở thành điểm sáng, có tác động tích cực cho nhiều phong trào phát triển như: “*Xoá đói, giảm nghèo*”, “*Tương thân tương ái*”, “*Đền ơn đáp nghĩa*”, xây dựng “*Nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Việc giáo dục đời sống gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được tăng cường. Việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở được phát huy. Tỷ lệ hộ gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu “*Gia đình văn hóa*”, “*Khu dân cư văn hóa*” năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, trên 90% gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Toàn tỉnh có 317.235/337.980 gia đình văn hóa (đạt 93,8%); 1914/1965 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 97,4%), 903/1579 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 57,1%). Số vụ bạo lực gia đình có xu hướng giảm dần.

Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, tạo sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình của tỉnh trong thời gian qua còn gặp những khó khăn, hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở chưa có sự quan tâm thỏa đáng. Công tác phối hợp triển khai thực

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

hiện nhiệm vụ về công tác gia đình giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương chưa thực sự hiệu quả, thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình, cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan đến xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình tuy đã được triển khai thường xuyên, rộng khắp, song phương pháp tuyên truyền chưa có nhiều sự đổi mới, còn khô cứng, thiếu tính hấp dẫn. Công tác tư vấn, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình còn hạn chế. Việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình ở một số địa phương cơ sở chưa kịp thời. Một số mô hình phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả hoạt động chưa ổn định, việc nhân rộng mô hình ở các địa phương chưa được triển khai hiệu quả. Việc thu thập, báo cáo số liệu thống kê về công tác gia đình, bạo lực gia đình để xây dựng cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ. Tình trạng ly hôn, chung sống không kết hôn, quan hệ tình dục trước hôn nhân, nạo phá thai có chiều hướng gia tăng để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Tệ nạn xã hội, tình hình bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra khá phức tạp ở một số địa phương. Kinh phí thực hiện công tác gia đình ở các cấp còn rất khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể... từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình như: Chỉ thị số 49/CT-TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại

hoá đất nước, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Kế hoạch số 46/KH-TU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch số 56/KH-UBND, ngày 10/03/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030....

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác gia đình, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi ngành, mỗi địa phương. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giúp các gia đình kiến thức, kỹ năng, chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội; tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thứ ba, triển khai có hiệu quả các hoạt động như tuyên truyền trực quan, hội nghị, tọa đàm, lễ phát động... nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong Phong trào

(Xem tiếp trang 36)



Tiền chủng vắc-xin phòng dịch Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: P.V

BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

LÊ THỊ MAI HOA

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến đời sống, sức khỏe cá nhân mỗi con người, đặc biệt là với trẻ em. Khi phải lớn lên trong thời kỳ đại bệnh dịch, trẻ em bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí..., nên đã tác động không nhỏ đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và mối quan hệ xã hội... Đây là vấn đề được các cấp, các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

Trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Hà Tĩnh có hơn 327.000 trẻ em, chiếm 25,5% dân số. Thời gian qua, công tác bảo

vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở tỉnh Hà Tĩnh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, mỗi gia đình và toàn xã hội quan tâm, như: Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả; Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; Đời sống sức khỏe, văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe, học tập, vui chơi, giải trí của trẻ em tỉnh nhà.

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

Theo thống kê, đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh có hơn 60.000 trẻ em bị nhiễm dịch Covid-19, hàng chục ngàn trẻ em bị ảnh hưởng gián tiếp do dịch Covid-19 gây ra, trong đó có 08 trẻ em phải trở thành trẻ mồ côi do cha, mẹ chết vì dịch Covid-19, nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do cha, mẹ mất việc làm, không có thu nhập. Trẻ em là F0 và trẻ em là F1 phải đi cách ly tập trung không có cha mẹ, người lớn đi cùng đã gây ra những gián đoạn trong sinh hoạt hàng ngày, khiến các em bị căng thẳng tâm lý, mất cảm giác an toàn. Việc phải thực hiện giãn cách xã hội, đóng cửa các trường học đã khiến quá trình học tập của các em gặp nhiều trở ngại, khó khăn khi phải tham gia học online, giao tiếp chủ yếu thông qua màn hình máy tính; bên cạnh đó, nhiều gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn, chưa thể mua sắm được các trang thiết bị để phục vụ việc học trực tuyến cho con... Dịch bệnh đã làm cho nhiều sự kiện, hoạt động truyền thông cộng đồng, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị hoãn. Việc cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp các trường hợp trẻ em có nguy cơ hoặc bị xâm hại và thực hiện công tác trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong điều kiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, trẻ em bị hạn chế vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động xã hội, tương tác cộng đồng, phát sinh tâm lý buồn chán, tăng thời gian sử dụng internet và mạng xã hội, dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu, độc và lợi dụng, xâm hại qua môi trường mạng. Trẻ em phải cách ly, phải sống xa cha, mẹ, gia đình đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý xã hội của trẻ và phải đối mặt với nguy cơ bị bạo lực,

xâm hại, bị tai nạn thương tích và những vấn đề xã hội khác.

Sự vào cuộc của các cấp, các ngành...

Nhằm bảo vệ tốt nhất các quyền cơ bản của trẻ em, thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, nhà trường, gia đình và toàn xã hội đã kịp thời, chủ động, linh hoạt, thích ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh, đặc biệt là triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, như: Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của toàn xã hội và cộng đồng dân cư trong việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em; chăm sóc, điều trị kịp thời, hiệu quả cho trẻ em bị nhiễm dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ (*đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin cho hơn 115.000 trẻ em từ 12 tuổi - 18 tuổi, số trẻ được tiêm 02 mũi đạt hơn 99%*); công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em nói chung và trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 được chú trọng... Cùng với đó, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học triển khai các phương án tổ chức dạy học thích ứng, linh hoạt với từng cấp độ, dịch bệnh nhằm vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng thời đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng dạy học. Chủ trương tranh thủ “thời gian vàng” khi dịch bệnh tạm ổn để tập trung dạy học trực tiếp những nội dung trọng tâm, trọng điểm; tổ chức dạy học trực tuyến đối với những nội dung ôn tập, phụ trợ. Thực hiện phân luồng triệt để theo lớp, khối, phân luồng học sinh đảm bảo khoảng cách tối đa, bố

trí lịch giờ giữa các lớp khi đến trường và ra về; không tổ chức tập trung đông người trước cổng trường, không tổ chức bán trú cho học sinh. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp một cách linh hoạt, hiệu quả nên các mục tiêu, chất lượng giáo dục và đào tạo được đảm bảo. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 với phương châm không một trẻ em nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 mà không được hỗ trợ, chăm sóc kịp thời, thực hiện bảo đảm quyền của trẻ em. Tổ chức 6 đợt, đón 3.839 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng máy bay và tàu hỏa, trong đó có 323 phụ nữ mang thai và hơn 300 trẻ em; hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ miền Nam về quê sinh sống và học tập được sắp xếp bố trí học tập tại các cơ sở giáo dục, quan tâm chăm sóc và hỗ trợ học bổng. Hỗ trợ kịp thời cho 12 trẻ em mồ côi, trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm dịch Covid-19. Thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ đối với trẻ em bị nhiễm dịch Covid-19 (F0) và trẻ em cách ly y tế (F1) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh, có hơn 5.500 em thuộc đối tượng F0, F1 được hỗ trợ với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt việc huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ hàng chục ngàn suất quà, suất ăn cho các gia đình và trẻ em phải cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung và tiếp tục quan tâm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tiếp tục quan tâm, bảo vệ chăm sóc trẻ em

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và toàn xã hội cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bảo vệ trẻ em của chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội; nâng cao nhận thức, vận động xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 cho trẻ em đảm bảo kịp thời, hiệu quả, an toàn theo quy định.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về trẻ em, bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt 25 quyền của trẻ em, chấp hành nghiêm 15 hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em theo quy định của pháp luật, đặc biệt đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thứ ba, tiếp tục quan tâm, chăm lo cho trẻ em bảo đảm các điều kiện tốt nhất về thực phẩm, dinh dưỡng, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe và được tiếp cận các dịch vụ xã hội khác, đảm bảo mọi trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đều được chăm sóc, bảo vệ kịp thời. Rà soát đầy đủ, chính xác và cập nhật thường xuyên trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Thứ tư, thực hiện hiệu quả các chương

trình, đề án liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em đến cấp xã và cộng đồng dân cư; nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tăng cường đầu tư và phát huy tốt hơn hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa cơ sở; quan tâm cải thiện môi trường sống, đầu tư xây dựng các điểm, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, nhất là ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn. Bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho trẻ em. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; giám sát việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt nhất các quyền trẻ em và sự quan tâm đối với trẻ em của toàn xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân hãy bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần để tỉnh Hà Tĩnh ngày càng thực hiện tốt hơn các mục tiêu về công tác trẻ em, bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

L.T.M.H

GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 32)

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Triển khai có hiệu quả bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan và địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác gia đình. Phối hợp xây dựng các mô hình điểm về gia đình và nhân rộng.

Thứ sáu, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác gia đình, đặc biệt là cấp cơ sở. Đầu tư kinh phí, huy động nguồn lực cho công tác gia đình. Khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thứ bảy, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030” phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ngành, địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

L.T.L



Tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng kết nối liên vùng trong tỉnh và tỉnh Nghệ An - Một trong những tuyến đường "hậu cần" cho phát triển KKT Vũng Áng. Ảnh: P.V

TÍN HIỆU VUI TỪ NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐỘNG LỰC ĐƯA HÀ TĨNH TRỞ THÀNH CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

VĂN TUÂN

Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng lĩnh vực thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục khởi sắc. Tại các cụm công nghiệp, khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư đã vượt khó để triển khai các công trình, dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Trong năm 2021 và đầu năm 2022, một loạt dự án có quy mô hàng ngàn tỷ đồng trên địa bàn Hà Tĩnh đã được khởi công xây dựng, như: Nhà máy sản xuất Pin VinES với tổng số vốn đăng ký 8.814 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II với tổng số vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD; dự án Nhà máy luyện gang thép 500.000 tấn/năm với tổng vốn đăng ký gần 2.268 tỷ đồng; Triển khai Dự án Shophouse và Khu dân cư nông thôn tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà với tổng mức 950 tỷ đồng; 03 dự án đầu tư kinh

doanh hạ tầng cụm công nghiệp (tại huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ) với tổng mức 700 tỷ đồng... Khánh thành, đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát với tổng mức gần 1.300 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng...

Tháng 8/2021, Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng (có trụ sở đóng tại xóm 6, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã nhanh chóng triển khai Dự án Shophouse và hạ tầng khu dân cư nông thôn tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà và phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh trên quy mô diện tích hơn 70.000 m². Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 950 tỷ đồng tọa lạc ở vị trí đắc địa tại đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh đã đáp ứng sự kỳ vọng của

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

lãnh đạo Hà Tĩnh cũng như người dân về nhu cầu đất nhà ở hiện nay.

Hé lộ về ý tưởng đầu tư xây dựng dự án, ông Tô Huy Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng chia sẻ: *“Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với nhiều dự án do chính công ty thực hiện, cùng với việc có thời gian tham khảo các khu biệt thự, Shophouse hiện đại ở các tỉnh thành khác nên công ty đã đầu tư huy động vốn, tâm huyết xây dựng mô khu đô thị hiện đại - xanh - sạch đẹp đáp ứng về nhu cầu nhà ở và kinh doanh của người dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một đô thị mới có tầm vóc với các tỉnh trên cả nước...”*

Tiếp đó, vào tháng 12/2021, Tập đoàn Vingroup đã khởi công Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Pin VinES tại Thị xã Kỳ Anh có quy mô giai đoạn I là 8 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng. Nhà máy Sản xuất Pin VinES sẽ cung cấp pin Lithium dành cho các dòng xe ô tô điện và bus điện của hãng xe VinFast. Với mức độ tự động cao trên 80%, đây sẽ là nhà máy sản xuất pin đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Toàn bộ hạ tầng của nhà máy gồm các phân xưởng đúc linh kiện, hàn tổ hợp và đóng gói (pack pin) sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo công suất 100.000 pack pin/năm. Giai đoạn 2, nhà máy sẽ mở rộng để sản xuất các tế bào pin và nâng cao công suất tới 1 triệu pack pin/năm. Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sẽ thu hút hàng nghìn lao động trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: *“Việc nghiên cứu xây dựng nhà máy sản xuất pin tại Khu kinh tế Vũng Áng là một trong những nỗ lực thiết lập hệ sinh thái năng lượng sạch, góp phần nội địa hóa nguồn cung của VinFast”...*

Cùng với dự án nhà máy sản xuất Pin VinES tại KKT Vũng Áng thì dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cũng được khởi công xây dựng giai đoạn này đã khẳng định được quyết tâm vượt khó của các doanh nghiệp trong giai đoạn “bão” dịch COVID-19. Theo đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II có công suất 1.330 MW với kinh phí 2,2 tỷ USD được đầu tư theo hình thức BOT do VAPCO làm chủ đầu tư. Dự án sẽ xây dựng nhà máy chính, cầu cảng bốc dỡ than, bãi thải tro xỉ, các công trình phụ trợ liên quan tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh. Dự án do các nhà thầu: Liên doanh Công ty TNHH Xây dựng & Công nghiệp nặng Doosan, Tập đoàn Samsung C&T, Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương thi công từ đầu tháng 12/2021 và dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành trong năm 2025.

Một công trình lớn có ý nghĩa quan trọng nối liền mạch máu giao thông phát triển kinh tế vùng đang được các đơn vị thi công hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm 2022 đó là dự án đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Ninh, có tổng chiều dài tuyến 17,29 km.

Ông Trần Văn Tùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết, khi hoàn thành toàn tuyến, đường ven biển Hà Tĩnh sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng xe cho quốc lộ 1 qua địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, tạo điều kiện khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và phát triển khu vực vùng ven biển, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai. Tuyến đường cũng giúp kết nối vùng kinh tế Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình, đóng vai trò động lực xây dựng các khu kinh tế trọng điểm 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, hình thành chuỗi các khu kinh tế nhằm phát huy thế mạnh khu vực.

Ngoài những dự án trên, hiện nay hàng

(Xem tiếp trang 55)



Thôn nông thôn mới kiểu mẫu Nam Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê

VỀ THĂM CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU Ở HÀ TĨNH

Bài và ảnh TRÀ GIANG

Với sự năng động và biết phát huy lợi thế, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu. Sự chuyển mình không chỉ dừng lại ở hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn, mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Về làng ngõ phố

Về xã Hương Trà, huyện Hương Khê hôm nay, không thể nhận ra một xã miền núi với bao khó khăn, vất vả ngày nào nay đã xanh mượt những đồi chè, xum xuê vườn cây ăn trái và những tuyến đường bê tông rộng, dài đến tận ngõ xóm. Các thôn xóm, làng mạc với những khu dân cư khang trang đã trở thành điểm tham quan, học tập của hàng ngàn đoàn khách trong và ngoài nước. Tất cả đã tạo nên bức tranh sống động với gam màu tươi mới, minh chứng cho những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Trà trong hành trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM (năm 2014), xã NTM nâng cao (năm 2019) và xã NTM kiểu mẫu (năm 2020).

“Xác định đóng góp xây dựng NTM là trước hết làm cho mình hưởng; cơ sở hạ tầng được đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong sản xuất, lưu thông, phục vụ tốt hơn cho đời sống tinh thần... Chính từ nhận thức thông suốt đó, người dân xã Hương Trà tiếp tục tham gia và duy trì thành quả xây dựng NTM. Người có công góp công, người có của góp của. Tất cả đều hài lòng với những kết quả đạt được” - cụ Trần Ngụ, thôn Nam Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê phấn khởi chia sẻ.

Còn với xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, huy động tối đa mọi nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2013 xã Tùng Ảnh đạt chuẩn NTM, năm 2018 đạt chuẩn NTM nâng cao và đến năm 2020 trở thành xã NTM kiểu mẫu.

“Tam Soa soi bóng núi Tùng”. Truyền thống văn hóa, khoa bảng, đặc biệt là tinh thần, khí tiết cách mạng của đồng chí Trần Phú đã trở thành niềm tin, động lực, tạo sức mạnh to lớn để Tùng Ảnh vững bước đi lên trên chặng đường mới.

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

Ông Dương Văn Bé, thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ vui mừng cho biết: Quê hương Tùng Ảnh có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh nhân khoa bảng, đặc biệt là quê hương của cố Tổng Bí thư Trần Phú nên mọi người đều rất đỗi tự hào.

“Người sống ở quê thì ra sức thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Con em xa quê thành đạt luôn một lòng hướng về quê hương bằng tình cảm, trách nhiệm và những đóng góp thiết thực trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phong trào khuyến học, khuyến tài, các hoạt động văn hóa, thể thao...” - Ông Dương Văn Bé tự hào cho biết thêm.

Nông dân giàu có hơn

Về các xã nông thôn mới kiểu mẫu như Hương Trà, Tùng Ảnh, Tượng Sơn... hôm nay, không chỉ có hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế... khang trang, đạt chuẩn, mà vấn đề “cốt lõi” là đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.

“Tượng Sơn để lại ấn tượng khó quên với chúng tôi khi lần đầu đến thăm. Đó là vùng nông thôn mộc mạc, dung dị nhưng vô cùng trù phú với những ruộng lúa và hoa màu đan xen nhà cửa, xóm làng bình yên, với những con đường rộng rãi, sạch sẽ, người dân giàu có” - ông Nguyễn Anh Tuấn, du khách Hà Nội chia sẻ cảm xúc nhân một lần đến Tượng Sơn.

Là một xã thuộc vùng bãi ngang của huyện Thạch Hà, Tượng Sơn có điểm xuất phát thấp, khi bắt tay vào xây dựng NTM (năm 2010) xã chỉ đạt 3 tiêu chí, trình độ, nhận thức của Nhân dân còn nhiều mặt hạn chế, thu nhập bình quân đầu người mới đạt mức 7,57 triệu đồng/năm. Thế nhưng sau 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Tượng Sơn đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015, xã đạt chuẩn NTM nâng cao (năm 2019), xã NTM kiểu mẫu (năm 2021). Với lợi thế ven đô, xã Tượng Sơn được biết đến là vựa rau lớn nhất tỉnh, chuyên cung cấp rau xanh cho thị trường thành phố Hà Tĩnh. Đặc biệt, qua chương trình xây dựng NTM, người dân Tượng

Sơn đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đưa khoa học kỹ thuật, chọn giống, cải tạo đất, thâm canh đạt năng suất cao. Đến cuối năm 2021, xã Tượng Sơn có mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 54 triệu đồng/năm, cao nhất trong nhóm các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của tỉnh.

Ông Dương Kim Huy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn chia sẻ: *“Để có thu nhập bình quân đầu người trên 54 triệu đồng/năm, ngoài thu nhập từ vườn hộ với sự năng động, nhạy bén thị trường và lợi thế ven đô, người dân Tượng Sơn còn có rất nhiều ngành nghề mang lại thu nhập cao như: thương mại, dịch vụ, xây dựng, cơ khí, điện máy, xuất khẩu lao động và nuôi trồng thủy sản...”*; *“Toàn xã có 50 hộ có ki-ốt kinh doanh bán tỉnh lộ 27, 50 hộ buôn bán trong chợ Thành Bình, 9 tổ xây dựng với 100 lao động, 02 tổ lắp điện dân dụng với 30 lao động, 2 doanh nghiệp với 50 lao động. Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh này đang tạo việc làm ổn định cho người dân Tượng Sơn với mức thu nhập bình quân 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Tượng Sơn đang có hơn 200 người đi xuất khẩu lao động, hàng năm đưa về khoảng hơn 30 tỷ đồng. Đây là thu nhập chính để đưa con số thu nhập chung của xã lên trên 54,02 triệu đồng”*.

“Thời gian qua, dù tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân, tuy nhiên với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đoàn kết, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã thu về quả ngọt. Đến nay, Hà Tĩnh có 173/182 xã đạt chuẩn NTM, 44 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 xã NTM kiểu mẫu, người dân các xã nông thôn mới kiểu mẫu có mức thu nhập 54 triệu đồng/năm. Đó là niềm vui, động lực để Đảng bộ và Nhân dân các địa phương Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu trên chặng đường mới” - Ông Ngô Đình Long, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Tĩnh cho biết thêm.

T.G



Một góc của thị trấn Vũ Quang hôm nay. Ảnh: P.V

PHÁT HUY HÀO KHÍ PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG, XÂY DỰNG HUYỆN VŨ QUANG NGÀY Càng PHÁT TRIỂN

NGUYỄN THỊ HÀ TÂN
TUV, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang

Phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX đã trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc và cách mạng nước ta, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần yêu nước của Nhân dân ta. Trong đó, tiêu biểu nhất là Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896) do Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng lãnh đạo, đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy “Hào khí Cần Vương - Khát vọng Vũ Quang”, 22 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng bộ và Nhân dân Vũ Quang đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển bền vững.

Cách đây 137 năm, hưởng ứng Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, Phan Đình Phùng (1847-1895) với tầm nhìn xa trông rộng đã chọn Vụ Quang vùng đất thuộc dãy Trường Sơn Bắc để lập căn cứ chống Pháp kéo dài hơn 10 năm (1885 - 1896).

“Non rất cao, mà núi rất xanh,

Núi xanh linh hiểm giúp cho mình”⁽¹⁾.

Khi nghe tin Phan Đình Phùng phát cờ khởi nghĩa, nhiều văn thân, sỹ phu, thủ lĩnh...

⁽¹⁾ Trích trong bài thơ “Cảm tác” của Phan Đình Phùng.

đã nhiệt thành hưởng ứng như Phan Trọng Mưu, Phan Cát Xu, Phan Quang Cự và các thủ lĩnh xuất thân từ nông dân như Cao Thắng, Cao Nữu, Lê Ninh, Nguyễn Chanh. Trong đó, Cao Thắng - một thủ lĩnh nông dân đã đem toàn bộ lực lượng của mình để gia nhập nghĩa quân Phan Đình Phùng. Là một người “túc trí đa mưu”, Cao Thắng đã được Phan Đình Phùng tin tưởng và xem là cánh tay đắc lực của mình.

Nghĩa quân của Phan Đình Phùng được tổ chức chặt chẽ với 15 quân thứ ở 4 tỉnh: Hà Tĩnh có 10 quân thứ, Nghệ An có 2 quân thứ, Quảng Bình có 2 quân thứ, Thanh Hoá có 1 quân thứ. Nhờ có sự lãnh đạo thống nhất dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phan Đình Phùng, những năm 1889 - 1891, nghĩa quân bắt đầu đẩy mạnh hoạt động trên địa bàn Nghệ Tĩnh, liên tục tổ chức tập kích địch, diệt viện và chống càn quét.

Trên địa bàn Vụ Quang (thuộc huyện Vũ Quang ngày nay), ngoài căn cứ trung tâm đóng

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

đại bản doanh của Phan Đình Phùng còn có những căn cứ hết sức quan trọng khác như: căn cứ Thượng Bồng - Hạ Bồng, căn cứ Trùng Khê - Trí Khê... Tại đây, Nhân dân đã hết sức, hết lòng ủng hộ nghĩa quân cả về sức người và sức của.

“Rủ nhau đem của cải ra

Gửi lên sơn trại gọi là nuôi quân”.

Trong 10 năm chiến đấu, nghĩa quân Phan Đình Phùng đã tổ chức tấn công địch ở nhiều nơi, gây cho quân Pháp và tay sai nhiều khó khăn, tổn thất. Tháng 12/1889, nghĩa quân tấn công đồn Dương Liễu, tiếp đó đánh vào huyện lỵ Hương Sơn. Tháng 6/1890, tấn công địch ở Tràng Lưu (Can Lộc), Nậm (Hương Sơn), La Sơn (Đức Thọ)... Cuối năm 1890, đầu năm 1891, phục kích diệt viện ở Trung Lễ (Đức Thọ), đánh đồn và phục kích địch ở Nam Huân (Can Lộc), bẻ gãy trận càn lớn vào Trùng Vắt (Hương Khê)... Đặc biệt, tháng 10/1894, biết trước quân địch sẽ mở một cuộc tấn công lớn, Phan Đình Phùng đã chủ động bày sẵn trận “*sa nang úng thủy*” trên sông Ngàn Trươi để tiêu diệt địch. Ngày 26/10/1894, giặc Pháp ồ ạt kéo lên căn cứ Vụ Quang. Dưới sự chỉ đạo tài tình của chủ tướng Phan Đình Phùng, nghĩa quân đã dụ địch vào trận địa mai phục và giành được thắng lợi vang dội, tiêu diệt 3 sĩ quan Pháp, trên 100 lính nguy, thu 50 súng và rất nhiều quân trang, quân dụng. Chiến thắng Vụ Quang thể hiện nghệ thuật quân sự của Phan Đình Phùng, tài trí và sự dũng cảm của nghĩa quân Cần Vương.

Tuy nhiên, trước vòng vây ngày càng khép chặt của quân địch, sự tiếp tế về lương thực, thực phẩm ngày càng khó khăn, ngày 28/12/1895, chủ tướng Phan Đình Phùng đã hy sinh sau khi bị thương nặng trong một trận chiến đấu. Cuộc khởi nghĩa đến đây cơ bản lắng xuống để nhường chỗ cho các phong trào yêu nước khác.

Mặc dù không đi đến thắng lợi cuối cùng nhưng cuộc khởi nghĩa Hương Khê của Phan

Đình Phùng và nghĩa quân là một bản anh hùng ca bất hủ về tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc ta, đồng thời khẳng định một tấm lòng trung nghĩa vì dân, vì nước của con người tài đức, văn võ song toàn - Phan Đình Phùng. Phong trào tuy thất bại nhưng đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Phát huy hào khí phong trào Cần Vương và khát vọng Vũ Quang, sau 22 năm thành lập (04/8/2000), các thế hệ cán bộ và Nhân dân huyện Vũ Quang đã kế tiếp truyền thống yêu nước của cha ông, nêu cao ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Từ buổi đầu thành lập với biết bao khó khăn, thách thức. Đội ngũ cán bộ mới, thiếu về số lượng và kinh nghiệm thực tiễn; đời sống Nhân dân hết sức khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt mức 1,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh 54,1%; trình độ dân trí không đồng đều; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tự cung, tự cấp; hệ thống chợ, trung tâm thương mại chưa hình thành; kết cấu hạ tầng, giao thông yếu kém; thu ngân sách chỉ đạt 300 triệu đồng/năm.

Sau 22 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, Vũ Quang hôm nay đã có những chuyển biến quan trọng. Bộ mặt nông thôn, thị trấn có nhiều thay đổi, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Vũ Quang đã và đang phát huy lợi thế tiềm năng để phát triển kinh tế trang trại; đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Những đồi trọc đã thành những trang trại cây ăn quả, chăn nuôi như: cam chanh, cam bù, bưởi, nuôi ong lấy mật, trâu bò, lợn,... Tính đến nay, toàn huyện có 3.358 ha cây ăn quả (*chiếm hơn 25% tổng diện tích cây ăn quả trong toàn tỉnh*); giá

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt 175 triệu đồng/ha tăng 7 lần so với năm 2000; có 16 trang trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô trên 600 con/lúa, tổng đàn lợn hiện nay 38.142 con, tổng đàn trâu bò 14.410 con, gia cầm trên 350 ngàn con. Toàn huyện có 1.865 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; có 123 Doanh nghiệp, 42 Hợp tác xã, 155 Tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả; có 13 sản phẩm nông nghiệp được công nhận 3 sao Ocop cấp tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực phù hợp với tiềm năng và lợi thế của huyện. Năm 2021, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 4.578 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 41 tỉ đồng (đạt 140% so với kế hoạch tỉnh giao, gấp 136,7 lần so với năm 2000); 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh 45,4 triệu đồng/người (tăng hơn 43,7 triệu so với ngày đầu thành lập). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,95% (tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới 1,63%) giảm 48,15% so với ngày đầu thành lập.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tận dụng và khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động sát với thực tiễn. Đến nay, toàn huyện có 64/73 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu (KDCKM) (đạt 87%, cao nhất tỉnh); có 1.577 vườn mẫu; 45 cụm dân cư và 92 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở không ngừng lớn mạnh, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Năm 2021, huyện vinh dự được đón nhận Huân chương Lao

động hạng Ba, là huyện miền núi, biên giới đầu tiên cả nước đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Khát vọng vươn lên từ mảnh đất từng là trung tâm của cuộc khởi nghĩa Hương Khê đến An toàn khu trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, căn cứ địa giềng đũa là Vườn di sản Asean với hệ động thực vật phong phú, đa dạng; đây là nơi đầu tiên phát hiện ra Sao La linh vật biểu tượng của Seagames 31; hồ Ngàn Trươi có dung tích lên tới 775 triệu m³ nước (hồ lớn thứ 3 cả nước) với 32 hòn đảo lớn nhỏ, những cánh rừng bạt ngàn, những đồi cam trĩu quả bao quanh mình là những khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - sinh thái - văn minh... đó là tiềm năng, thế lực để Vũ Quang tiếp tục cất cánh vươn xa.

Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Vũ Quang đã xác định các nhiệm vụ đột phá: tập trung để phát huy tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững. Tiếp tục khai thác lợi thế vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, thương mại. Xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn; nhiều tiềm năng chưa được phát huy; thiên tai, biến đổi khí hậu; kinh tế phát triển chưa bền vững, khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế, một bộ phận Nhân dân mức sống còn thấp... Tất cả đang đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh để Vũ

(Xem tiếp trang 46)

TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 4 NĂM 2022

Đức Thọ, ngày 20 tháng 4 năm 2022



Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Ảnh: PV

HUYỆN ĐỨC THỌ TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

TRẦN QUANG TUẤN

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng, tạo không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên. Những nội dung về “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác động tích cực trên nhiều mặt, lĩnh vực, tạo đồng thuận và phát huy được trí tuệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách, góp phần quan trọng trong

công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua. Từ năm 2017 đến nay, huyện Đức Thọ đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, như: sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (từ 28 xã, thị trấn, nay còn 16 xã, thị trấn), sáp nhập trường học (từ 71 trường học, nay còn 59 trường học); sáp nhập các ban, phòng ngành cơ quan cấp huyện, giải quyết dôi dư trong công tác cán bộ (cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sáp nhập là 455 người, nay chỉ còn 76 người); thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng (từ 30,7 triệu đồng năm 2017 lên trên 41,2 triệu đồng/người/năm (năm 2021); chính trị ổn định, quốc phòng

15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

- an ninh được giữ vững. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá toàn diện, đến nay 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 05 xã nâng cao, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020...

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Sau khi Nghị quyết số 02-NQ/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 06/6/2017 về tổ chức học tập và quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thông qua các lớp học tập, quán triệt đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; từ đó vai trò, vị trí công tác dân vận nói chung và việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nói riêng của hệ thống chính trị được nâng lên; khắc phục được tình trạng làm việc rập khuôn, máy móc, xa dân, thờ ơ với dân trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Cùng với đó cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh bằng việc ban hành 615 văn bản (cấp cơ sở 560 văn bản, cấp huyện 55 văn bản) để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo sát sao, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cấp huyện do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với trách nhiệm chuyên môn trên từng lĩnh vực; chỉ đạo 100% xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Đến cách làm hiệu quả

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, gần dân, sát dân, phù hợp với thực tiễn. Hằng năm, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã

chủ trương xây dựng các “điểm sáng” gắn với các mô hình dân vận khéo, đặc biệt là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tranh chấp, như quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng... Trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định mức đóng góp, quy hoạch các công trình phúc lợi tại cộng đồng dân cư; xây dựng hương ước, quy ước; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới...

Đề cao trách nhiệm nêu gương, cấp ủy các cấp đã thường xuyên chỉ đạo công tác nêu gương trong cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, với quan điểm “người đứng đầu phải tai nghe mắt thấy, phải nắm chắc địa bàn, phải sát thực tế, sát với Nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân”. Vì vậy, người đứng đầu phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hành dân chủ trước; với mục tiêu phát huy dân chủ trong Đảng làm trung tâm, mở rộng dân chủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (trong 5 năm cấp ủy các cấp đã tổ chức 126 lượt kiểm tra, giám sát và khảo sát việc thực hiện, gồm 11 cuộc ở cấp huyện và 115 cuộc cấp cơ sở). Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời cho ý kiến uốn nắn những đơn vị làm chưa tốt đồng thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, những cá nhân đã thực hiện tốt (năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị vinh danh 100 mô hình điển hình Dân vận khéo trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong huy động nguồn lực Nhân dân phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên các lĩnh vực).

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Nhiều đơn vị đã làm tốt việc tổ chức cho Nhân dân tham gia bàn và đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ, những công trình quan trọng, triển khai ở địa phương mình, mọi người đều được thảo luận dân chủ và tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí; công tác thanh toán, quyết toán được thực hiện công khai, kịp thời, hiệu quả. Vì vậy, từ năm 2017 đến năm 2021 toàn huyện đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ Nhân dân đóng góp là 260.718 triệu đồng.

Thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các phong tục, tập quán tốt đẹp ở nhiều địa phương được khôi phục, duy trì và phát triển; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, đặc biệt là khám chữa bệnh cho người nghèo và đối tượng chính sách xã hội.

Bộ phận một cửa liên thông triển khai hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì đúng quy định. Từ năm 2016 đến năm 2020, đã tổ chức tiếp dân 292 phiên với 797 lượt người; giải quyết được 233 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, số lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo phản xử lý, giải quyết đã giảm còn 49,7% so với năm 2016..

Những kết quả trên đây đã minh chứng và khẳng định hiệu quả của việc chỉ đạo nghiêm túc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng thiết thực của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian tới huyện Đức Thọ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “*Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới*” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

T.Q.T

PHÁT HUY HÀO KHÍ...

(Tiếp theo trang 43)

Quang ngày càng phát triển bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đinh nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng (06/6/1847 - 06/6/2022), huyện Vũ Quang đã và đang tổ chức các chuỗi sự kiện chào mừng, như Hội trại sáng tác, Cuộc thi tìm hiểu, Hội thảo khoa học “*Hào khí Cần Vương - Khát vọng Vũ Quang*” và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vũ Quang ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc cũng như khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hương Khê trong phong trào Cần Vương và vai trò của Thủ lĩnh Phan Đình Phùng. Đồng thời cũng là dịp để các cấp, các ngành và mỗi người dân Vũ Quang phát huy truyền thống cách mạng và hào khí Cần Vương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết, sáng tạo, kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Vũ Quang trở thành vùng quê trù phú, yên bình và hạnh phúc.

N.T.H.T



Biển Thiên Cẩm nô nức đón du khách dịp lễ 30/4. Ảnh: PV

BIỂN HÀ TĨNH SÔI ĐỘNG NGÀY HÈ

ĐỨC HÙNG

Những con số “biết nói”

Dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2022 vừa qua, Hà Tĩnh đón gần 97.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, con số này tăng 20-30% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các khu du lịch biển là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất, điển hình như: Thiên Cẩm (Cẩm Xuyên) đón 30.000 lượt, Xuân Hải (Lộc Hà) 25.000 lượt, Xuân Thành (Nghị Xuân) 5.000 lượt... Trong tháng 4, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trên địa bàn ước tính đạt hơn 489 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước.

Hiện nay, toàn tỉnh có 307 khách sạn, nhà nghỉ, công suất gần 7.000 phòng, trong đó có 80 cơ sở lưu trú ven biển với gần 1.700 phòng. Với chính sách kích cầu, giảm giá từ 10-15%, các khu du lịch biển, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã kín khách đặt phòng trong dịp lễ 30/4 và 01/5.

Tại Khu du lịch Thiên Cẩm, thị trấn Thiên Cẩm, huyện Cẩm Xuyên, nơi diễn ra Lễ hội khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022, trong ngày 30/4 đã đón khoảng 12.000

lượt khách. “Đây là dịp đông khách nhất từ trước đến nay của Thiên Cẩm. Đơn vị huy động hết nhân lực, hoạt động tối đa công suất để đảm bảo giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ tốt cho du khách. Mọi người dù mệt song trong lòng luôn phấn khởi, luôn nỗ lực làm việc tận tụy để đạt kết quả tốt nhất”, ông Hoàng Xuân Hương, Trưởng ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cẩm, nói.

“Những thống kê trên là dấu hiệu tích cực, cho thấy ngành du lịch Hà Tĩnh, đặc biệt là du lịch biển có dấu hiệu phục hồi sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Kết quả này thực sự ấn tượng, tạo đà cho một mùa hè sôi động sắp tới”, ông Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh nhận định.

Nỗ lực làm mới mình

Từ tháng 03/2022, khi Chính phủ cho phép mở cửa du lịch, Hà Tĩnh coi đây là thời cơ thuận lợi để đưa ngành du lịch của tỉnh phát triển trở lại.

Hà Tĩnh có 137 km bờ biển, với tiềm năng lợi thế to lớn, tỉnh đã kêu gọi các nhà đầu tư,

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

tập đoàn quan tâm khảo sát, đầu tư, hình thành các dự án du lịch. Hiện nay, những nhà đầu tư tiềm năng như Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Vịnh Nha Trang, Tập đoàn T&T, đang có kế hoạch biến những vùng biển ở Kỳ Ninh, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), ven sông Lam (xã Xuân Giang - huyện Nghi Xuân)... thành những khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp sân Golf, khu đô thị sinh thái.

Ông Nguyễn Trọng Mậu, Chủ tịch Hiệp hội nhà hàng biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà cho biết: “*Nhằm thu hút khách đến bãi tắm, vừa rồi đoàn liên ngành cùng chủ cơ sở kinh doanh thống nhất bán các món ăn cùng một giá, điều này trước kia chưa từng làm*”.

Theo Ban chỉ đạo Phát triển du lịch Hà Tĩnh, tỉnh đang chú trọng thực hiện chuyển đổi số, tăng cường công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch. Các địa phương được yêu cầu chú trọng liên kết, kết nối với các tỉnh, thành phố trong khu vực nhằm tạo các sản phẩm và giá trị mới của ngành du lịch.

Hướng tới du lịch an toàn

Nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh trong điều kiện mới, du khách khi ghé thăm các điểm du lịch ở Hà Tĩnh vẫn được khuyến cáo thực hiện các biện pháp để hạn chế lây lan của dịch Covid-19.

Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC) cho thấy, ngày 25/4 (trước lễ), tỉnh ghi nhận 116 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, đến ngày 04/5 (sau lễ), ca mắc mới chỉ là 42. Trước đây, sau các kỳ nghỉ lễ, Tết, số ca nhiễm mới trong tỉnh thường gia tăng, nay thực tế đã đảo ngược.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh: những thống kê, so sánh về các ca nhiễm Covid-19 trước và sau kỳ nghỉ lễ thể hiện tín hiệu rất tích cực, cho thấy sự lây lan của dịch Covid-19 đã giảm. Để đạt được điều này, lý do cơ bản là đa số người dân đã tiêm vaccine, bên cạnh đó ý thức phòng ngừa tốt cũng quyết định thành công.

Chị Nguyễn Thị Tâm, 38 tuổi, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “*Qua các phương tiện thông tin đại chúng, được biết Hà Tĩnh là nơi có tỷ lệ ca nhiễm hàng ngày thấp, chính quyền rất cẩn trọng trong công tác phòng dịch, nên đã đặt phòng tại một khách sạn bên bờ biển Thiên Cầm cho gia đình 5 thành viên nghỉ dưỡng trong hai ngày*”.

“*Tôi luôn nhắc chồng và các con phải đảm bảo an toàn trước cho bản thân và cộng đồng. Mọi người khi chụp hình check-in nên đi ra chỗ ít người, nói chuyện với du khách khác cần đeo khẩu trang, không tiếp xúc quá gần nhằm loại trừ nguy cơ*”. Trong hai ngày lưu trú tại Thiên Cầm, gia đình chị không quá lo lắng về dịch bệnh và cảm thấy rất hài lòng khi được người dân địa phương dành tình cảm đón tiếp nồng hậu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, ông Lê Trần Sáng thông tin thêm: “*Sắp tới, bên cạnh phát triển du lịch kết hợp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho du khách, tỉnh sẽ tiếp tục làm công tác xúc tiến, giới thiệu Hà Tĩnh là điểm đến an toàn, thân thiện, có nhiều sản phẩm du lịch mới, quảng bá ra ngoài tỉnh cho nhiều người cùng biết. Ngoài ra, việc thu hút thêm nhà đầu tư tại các khu du lịch biển và sinh thái, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng cũng đặc biệt được chú trọng*”.

Cơn mưa tối 30/4 ở một góc độ nào đó có thể làm cho bữa tiệc pháo hoa trong ngày khai hội mùa du lịch biển Hà Tĩnh tại Thiên Cầm không được như ý, song những người làm du lịch tỉnh nhà không lấy đó làm buồn, bởi họ đã có cho mình nhiều trải nghiệm và bài học quý báu.

“*Vạn sự khởi đầu nan, sau cơn mưa trời lại sáng*”, cơn mưa đêm ở Thiên Cầm dịp lễ vừa qua báo hiệu sắp tới sẽ là một mùa bội thu của du lịch Hà Tĩnh với những cơn sóng xanh vỗ êm đềm, xung quanh là hàng vạn du khách rảo bước dưới nắng vàng và cát trắng.

Đ.H

Viết dưới Tượng đài của Bác

NGUYỄN HUY LIỆU

Sáu lăm năm hình bóng Bác còn đây
Mái tóc, chòm râu, mắt ngài ánh thép
Cuộc trường chinh, Bác đi từ đôi dép...
Nỗi niềm nào nói hết hơi Bác ơi!

Đến hôm nay Hà Tĩnh đã đổi đời
Vẫn nhớ mãi cầu ao ngày Bác đứng
Lời Bác dặn... chúng con xin giữ vững
Sen mùa này thơm khắp nẻo đường quê

Phút thiêng liêng như ngày ấy Bác về
Thấp hương đứng dưới Tượng đài của Bác
Người đứng đó như “thơ bay cánh hạc”
Vẫn ung dung đáng đứng Việt Nam ta!

Ôi tình sâu nghĩa nặng với cha già
Đất Thành Sen - đất miền quê Hà Tĩnh
Giọt thời gian rót thêm càng ngọt lịm
Cho đất này muôn thuở thơm phù sa...

Dẫu ở đâu xin nhớ đến quê nhà
Nhớ ngày ấy Bác về thăm Hà Tĩnh
Từ Kỳ Anh dọc đường ra Bến Thủy
Mãi ngàn đời duyên nợ Bác Hồ ơi!

Sen hồng

HỒ VĂN HÙNG

Nắng hạ bình lên giữa đất trời
Mùa sen vươn dậy sắc hồng tươi
Thanh cao mây trắng in hình Bác
Thời gian đọng giữa phút giây trôi

Tay Bác vẫy chào đất Thành Sen
Quê hương thêm nặng nỗi ân tình

Còn bao gian khó đường vươn tới
Nụ cười như mở ánh bình minh

Mái lá đơn sơ con đường nhỏ
Cầu ao sen mở cánh chào Người
Áo nâu giản dị thơm màu nắng
Gió gửi hương tình nắng thêm tươi

Bác vẫn còn đây giữa đất quê
Như những mùa sen đón hạ về
Thiên liêng tình Bác tình non nước
Lộng bóng đài sen ngát hương đưa...

Thơm những mùa sen

HỮU NHÂN

Đất trời mở ánh hồng tươi
Quê hương in mãi bóng Người về đây
Thành Sen thơm với hương bay
Trái tim nhịp với bao ngày nhớ thương
Từng đi muôn nẻo bốn phương
Dép cao su lại vẫn vương lồi về
Bông sen đỏ nắng trưa hè
Bàn tay mở với lời quê ruột rà
Bao lời thân ái thiết tha

Bác còn trao lại cho Hà Tĩnh đây
Có còn mắc bệnh đau voi?
Còn bao gian khó giữa hồi chiến chinh
Cho Hà Tĩnh nổi bật lên
Thiên liêng tình Bác vẹn nguyên lòng người
Thành Sen nay lớn dậy rồi
Cơ đồ nay đã hơn mười lần xưa
Mênh mang nắng tươi sắc cờ
Trái tim in bóng Bác Hồ cười tươi
Bên cầu mây ngấn ngơ trôi
Mây lồng bóng Bác giữa trời Thành Sen.



Nhà báo Khắc Hiển, nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhà báo và Công luận tại Hà Tĩnh

NHÀ BÁO KHẮC HIỂN:

“KHÔNG ĐỂ TUỔI GIÀ, LÀM NGUỘI TẮT LỬA ĐAM MÊ”

Bài và ảnh: BÙI MINH HUỆ

Ở tuổi bát thập, nhà báo Khắc Hiển, nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhà báo và Công luận tại Hà Tĩnh vẫn miệt mài bên bàn làm việc để cho ra đời những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống và thấm đẫm nhân văn, có tác dụng định hướng dư luận. Ông chưa bao giờ tự cho phép mình ngơi nghỉ.

Từ sĩ quan tác chiến đến nhà báo quân đội

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển sinh 01/5/1944 trong một gia đình có truyền thống văn hóa ở xã Đức Lĩnh, huyện Đức Thọ, nay là huyện Vũ Quang. Bà nội anh là Trần Thị Chân, con cháu dòng họ Trần Dực ở Tùng Lĩnh - Mai Hồ, danh sĩ khoa

bảng hàng đầu của Đức Thọ từng làm đến chức Hộ bộ Tả Thị Lang đời Lê. Bà thuộc nhiều thơ văn, hay chữ nghĩa. Bố anh, ông Nguyễn Khắc Oánh, giỏi chữ Hán, thông thạo tiếng Pháp. Ông vừa viết kịch bản, vừa là đạo diễn và kiêm luôn diễn viên của đoàn tuồng xã Đức Lĩnh một thời. Sống trong bầu khí quyển văn học nghệ thuật của gia đình nên anh có năng khiếu chữ nghĩa, thuộc thơ rất nhanh, nhớ thơ rất lâu, văn chương khúc chiết, mạch lạc. Tháng 02/1961, học hết lớp 7, anh xung phong vào bộ đội và được điều vào bảo vệ giới tuyến Vĩnh Linh (Quảng Trị). Chính những ngày làm nhiệm vụ và

chiến đấu căng thẳng ở bờ Bắc vĩ tuyến 17 này đã thôi thúc người lính trẻ cầm bút viết tin, bài cho các báo... phản ánh tình hình chiến sự giữa ta và địch, tinh thần chiến đấu của quân dân đôi bờ sông Bến Hải.

Giữa năm 1963, anh được cử đi học sĩ quan ở Sơn Tây sau khi hoàn thành chương trình cấp 3 do sư đoàn mở. Năm 1965, tốt nghiệp sĩ quan hệ chính quy với tấm bằng xuất sắc, anh được điều về Đoàn 32 (sau này là sư đoàn 320B) huấn luyện khung cán bộ bổ sung cho chiến trường B chiến đấu. Chuyện anh về cưới vợ trước khi cùng đơn vị vào chiến trường cũng khá đặc biệt. Sau 3 ngày đêm liền, anh đạp xe gần 450 km từ Lương Sơn, Hòa Bình về Đức Lĩnh để cưới vợ có thể coi là một “kỳ lục” của mối tình thời chiến. Năm 1967, cấp trên điều chuyển anh sang Ban Tuyên huấn sư đoàn chuyên trách mảng tuyên truyền - văn hóa, văn nghệ. Năm 1972, vào mùa hè đỏ lửa, đơn vị được lệnh vào Quảng Trị chiến đấu bảo vệ Thành Cổ. Mở màn chiến dịch được hơn 1 tháng thì Tổng cục Chính trị lại điều động anh ra Bắc bổ sung cho đội ngũ biên tập viên của Tạp chí Quân đội Nhân dân (nay là Tạp chí Quốc phòng toàn dân). Từ sĩ quan tác chiến, cán bộ Tuyên huấn, anh chính thức trở thành phóng viên, biên tập viên. Anh được Ban biên tập giao chuyên viết bài về bình luận quốc tế.

Duyên nợ với tờ báo quê hương

*“Mỗi sáng mai khi mặt trời chuta thút/
Người phóng viên báo Đảng đã lên đường/
Mỗi bài báo trong tay rất nhẹ/ Mà nặng tình
người làm báo quê hương”.* Đó là những câu trong bài thơ: *“Tiếng nói quê hương”* của nhà báo Khắc Hiến được nhạc sĩ Quốc Việt phổ nhạc nhân dịp kỷ niệm 40 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu tiên vào ngày 02/9/2002. Lời bài hát ấy khởi phát từ những gắn bó ân tình,

máu thịt suốt mấy chục năm ròng của anh với Báo Nghệ Tĩnh, rồi Báo Hà Tĩnh. Năm 1988, từ nhà báo quân đội, anh được chuyển hẳn về báo Nghệ Tĩnh, phụ trách tờ “Nghệ Tĩnh chủ nhật”. Cùng các đồng nghiệp, anh đã làm cho tờ “Nghệ Tĩnh chủ nhật” đổi mới về hình thức lẫn nội dung, có tiếng vang trong dư luận cả nước. Tháng 9/1991, tách tỉnh Nghệ Tĩnh, anh cùng đồng nghiệp về lại quê nhà, đóng góp sức lực cho hoạt động báo chí Hà Tĩnh. Anh làm phóng viên, biên tập viên Báo Hà Tĩnh và là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh phụ trách nghiệp vụ. Với tư tưởng đổi mới, nhận rõ những điểm yếu và thiếu của đội ngũ người làm báo, anh đã đề xuất mở các lớp đại học báo chí tại chức cho hơn 100 phóng viên, quan tâm nhiều hơn đến kiến thức nghiệp vụ cho hội viên...

Cũng chính trong giai đoạn này, anh đã có một tác phẩm “để đời”, được nhận các giải cao. Đó là tác phẩm: *“Những đồng đội của tôi”* đạt giải A báo Quân đội Nhân dân (1994) và giải C Giải báo chí Toàn quốc do Hội nhà báo Việt Nam tổ chức (1995). Một năm sau (1996), anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh, rồi Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh (1999 - 2004). Mấy chục năm trui rèn trong đạn bom và gian khó, anh luôn lấy phẩm chất chính trị, bản lĩnh người làm báo Đảng làm tôn chỉ cho hoạt động nghề nghiệp cũng như định hướng giáo dục, quản lý cán bộ, phóng viên. Bạn bè đồng nghiệp học được ở anh phong cách của người lính - nhà báo luôn tiên phong, chẫn chu, đồng thời cũng rất quảng giao, thân thiện, cởi mở, biết lắng nghe và thấu hiểu. Anh đã cùng Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên xây dựng Báo Hà Tĩnh vững mạnh như ngày hôm nay.

“Với mình, thực tiễn là một trường học lớn. Do chiến tranh, mình không được học hành bài bản nhưng nhờ ý chí tự lực tự cường,

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

đam mê với nghề, thích học hỏi, luôn hài hòa giữa làm báo và làm chính trị, phong cách cẩn trọng, làm việc khoa học nên ít nhiều đã thành công”. Có lần anh tâm sự với đồng nghiệp như thế.

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết...

Bây giờ thì nhà báo Khắc Hiển đã vào tuổi bát thập đúng nghĩa. Có dịp gặp gỡ, trao đổi với anh thường xuyên, tôi nhận ra trong anh luôn “có lửa”. Lửa nghề làm anh say mê, xông xáo đi và viết như thuở tráng niên. Lửa yêu đời giúp anh luôn vui vẻ, sẵn sàng vượt qua mọi bĩ cực, chông gai của cuộc sống. Tháng 10/2004, anh được nghỉ hưu. Theo lẽ thường, anh sẽ bước vào những ngày thong dong, vui thú điền viên. Nhưng không, với anh, một cột mốc mới đã bắt đầu. Nhà báo Hồng Vinh, lúc đó là Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam đã đề nghị anh làm Trưởng Đại diện Báo Nhà báo và Công luận tại Bắc miền Trung. Tờ báo của Hội hồi đó kinh phí khá ngặt nghèo nhưng vì “lửa nghề” và niềm vui được viết nên anh vui vẻ nhận lời. “Chất lính” của những ngày đạn bom khói lửa thôi thúc anh xông pha nhiều miền đất trong và ngoài tỉnh để lấy tư liệu, gặp gỡ viết bài. Vốn là “dân tác chiến” nên việc lái xe đường dài đối với anh khá đơn giản. Nhiều lần anh lái xe lên cửa khẩu Cầu Treo, ngủ đêm với cán bộ, chiến sĩ Hải quan, Biên phòng để lấy không khí viết về các vụ án ma túy. Năm 2019, anh tự lái xe lên bờ hồ Ngàn Trươi, đi thuyền rồi cuộc bộ lên Đồn Biên phòng Hương Quang, tuần tra với lính biên phòng cả đêm, hôm sau mới về. Trời chẳng phụ lòng người, 18 năm nghỉ hưu, anh gặt hái hơn ba chục giải thưởng báo chí của bộ, ngành Trung ương và Hà Tĩnh.

Là nhà báo, cũng lại là chứng nhân của nhiều giai đoạn phát triển của tỉnh nhà, anh là “kho tư liệu” quý với nhiều bản báo, đặc biệt là Báo Hà Tĩnh. Các dịp lễ tết, kỷ niệm ngày

tái lập tỉnh, tôi và các đồng nghiệp Báo Hà Tĩnh hay đặt bài cho anh. Anh bao giờ cũng đúng hẹn và bài viết bao giờ cũng mạch lạc, hàm súc, không sáo mòn. “*Tôi không từ chối báo nào, tạp chí nào đặt bài cả. Người ta đã tin tưởng để nhờ mình, mình phải có trách nhiệm giúp họ. Mà đã nhận lời là phải sắp xếp thời gian khoa học để hoàn thành đúng hẹn. Đây chính là phong cách của người làm báo chuyên nghiệp*” - Nhà báo Khắc Hiển trải lòng.

Dịp tết Nhâm Dần vừa qua, sau trận ốm “thập tử nhất sinh” phải nằm viện dài ngày, nhiều đồng nghiệp ngỡ anh phải buông bút. Nhưng không, vừa bình phục là “ngọn lửa tự cháy” đã đỡ anh dậy bên bàn viết, tiếp năng lượng cho bàn tay và khối óc của anh. Sau Tết, tôi đến nhà, anh khoe: “*Tết này, mình viết 8 bài cho 8 báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh. Mỗi tờ một “gu” khác nhau nên văn phong cũng phải thay đổi cho phù hợp với từng tờ*”. Chúng tôi, lớp hậu sinh chỉ biết gật đầu bái phục anh. Đúng là “gừng càng già càng cay”.

Nói chuyện già - trẻ, anh “bật mí”: “*Già hay trẻ là do mình. Đừng ý lại vào tuổi già mà nguội tắt lửa đam mê, để dừng sáng tạo. Tôi còn cầm bút được là không ngừng nghỉ viết. Sắp tới, tôi sẽ tập hợp lại 32 tác phẩm đạt giải báo chí của tỉnh và bộ, ban, ngành Trung ương để xuất bản thành sách. Theo tôi, giải thưởng nào cũng quý cả, vì đó đều là công sức, trí tuệ vắt ra từ con người mình*”.

Tiến tôi ra về, dưới dàn hoa lan vào hè vẫn nở rục rỡ trước sân nhà, anh đọc tôi nghe câu thơ của Mãn Giác Thiền Sư đời Lý: “*Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết/ Đềm qua sân trước, một nhành mai*”. Và nhắc tôi: “*Chúng ta sẽ cùng phấn đấu, như cành mai ấy*”.

B.M.H

“ĐỪNG QUÊN TA LUÔN ĐI TRƯỚC NHÂN DÂN”

Bài và ảnh: LÊ THỊ THANH TÂM
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nghi Xuân

Đó là điều luôn nhắc nhở, trăn trở, thôi thúc, tâm niệm của đồng chí Phan Lý Đại, sinh năm 1939, sinh hoạt tại chi bộ thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

Là người đảng viên, từng là người thầy giáo, đồng chí nhận thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng quê hương, trách nhiệm làm gương trước Nhân dân khi trở về với đời thường. Từng giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ chuyên trách Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ Tĩnh, năm 1990 sau khi được nghỉ hưu theo chế độ, ông tiếp tục tham gia các hoạt động ở địa phương với nhiều cương vị: 13 năm làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; 20 năm làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã; 22 năm làm chủ nhiệm Câu lạc bộ Người cao tuổi xã; Tổ trưởng tổ dân cư. Với trách nhiệm và tình cảm với quê hương, đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân xã nhà giao phó.

Tâm đắc với sự nghiệp trồng người

Đồng chí Phan Lý Đại hiểu rất sâu sắc vai trò đào tạo con người “mục thước” để làm nhiệm vụ thay Đảng trồng người như tâm nguyện của Bác Hồ “*Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người*” - suốt cả cuộc đời dạy học đã tu dưỡng, rèn luyện và làm việc hết sức mình với khẩu



Đồng chí Phan Lý Đại (người mặc áo trắng) cho hộ nghèo vay tiền tiết kiệm phát triển kinh tế gia đình

hiệu “*Tất cả vì học sinh thân yêu*”. Rồi bục giảng, đồng chí vẫn tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Khi chưa thành lập Hội Khuyến học xã, hàng năm, đồng chí đã trích từ lương hưu của mình để thưởng cho các cháu học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên ở trong xã. Tháng 9/2000, Hội Khuyến học xã được thành lập đồng chí được bầu làm Chủ tịch, phát huy tinh thần, trách nhiệm được giao, tập trung phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài phủ kín đến tận hộ gia đình, thôn xóm, dòng họ. Từ 38 hội viên ngày

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

đầu thành lập, đến nay Hội đã thực sự trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn vững mạnh với 1.123 hội viên chiếm 31% dân số, sinh hoạt trong 11 chi hội thôn xóm, 3 chi hội trường học, 11 ban khuyến học hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Với việc kịp thời nắm các đối tượng học sinh thuộc diện nghèo, học sinh cơ nhỡ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn xã, Hội đã thường xuyên vận động các thôn xóm, các đoàn thể xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ cho các cháu nghèo vươn lên học giỏi (bình quân hàng năm từ 20-30 triệu đồng). Hội phát thưởng cho các cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, các cháu sinh viên giỏi, học sinh giỏi đạt giải quốc gia, các cháu thủ khoa các kỳ thi. Hội chủ động phối hợp với Hội cựu giáo chức, Đoàn thanh niên xã tổ chức các lớp học tình thương trong các dịp hè cho đối tượng học sinh nghèo...

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, đồng chí đã đưa phong trào khuyến học của xã nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc, lá cờ đầu của huyện nhà.

Người vắc tù và hàng tổng

Trên cương vị là Tổ trưởng tổ dân cư, thường xuyên gần gũi với Nhân dân, tận tường được nỗi vất vả của người nông dân nuôi con ăn học, thấu hiểu nỗi khổ của trẻ em tàn tật, mồ côi... nên đối với những hộ nghèo thiếu vốn làm ăn, đồng chí sẵn sàng cho vay từ đồng lương tiết kiệm của mình mà không lấy lãi để tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; giúp đỡ kịp thời những người gặp hoàn cảnh ốm đau, hoạn nạn. Trên địa bàn có nhiều việc phức tạp như đơn thư khiếu kiện vượt cấp, hằn thù cá nhân, tình cảm gia đình bị nứt rạn, bạo lực, rượu chè... Đồng chí luôn tận tình đến tận từng đối tượng, kiên trì thuyết phục, giải thích cảm hoá bằng sự chân tình gần gũi, làm sợi dây kết nối yêu thương cho mỗi gia đình sống hoà thuận.

Dù đã ở tuổi 80, nhưng khi có trong thành phần tham gia hội họp hay lao động công ích của thôn, xã, các tổ chức hội, đồng chí đều sắp xếp đến đúng giờ, nghiêm túc, có sổ ghi chép cẩn thận và tích cực đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và chân tình.

Trong xây dựng nông thôn mới, gia đình đồng chí đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường trục thôn, hàng năm gia đình quyên góp cho hoạt động xây dựng nông thôn mới của thôn, xã trung bình từ 3 đến 5 triệu đồng. Về môi sinh môi trường, đồng chí vận động các thành viên trong gia đình gương mẫu, chấp hành việc phân loại rác thải và tự xử lý rác hữu cơ tại nguồn; vận động Nhân dân góp tiền, góp công xây dựng hệ thống mương thoát nước ở khu dân cư được Nhân dân đồng tình, tạo được mô hình và cách làm hay để toàn thôn hưởng ứng và sau đó phát động ra toàn xã.

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với tâm niệm: “Tấm gương về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chủ tịch đã thực sự tạo thêm niềm tin, nghị lực, nhắc nhở tôi làm tốt hơn nữa những công việc mình đang đảm nhiệm và sống tốt hơn trong thời gian cuối của cuộc đời”. Do vậy, đồng chí lấy tấm gương tự học, học tập suốt đời của Bác để tu dưỡng hoàn thiện bản thân và làm nòng cốt thúc đẩy phong trào học tập của mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao dân trí xây dựng quê hương phát triển bền vững, đồng chí đã nghiêm túc nghiên cứu các chuyên đề và đọc kỹ các mẫu chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tìm ra cho được những vấn đề cốt lõi để giúp mình tu dưỡng, rèn luyện, công tác tốt hơn, có lối sống đẹp hơn. Khi được cấp ủy phân công biên soạn một số chuyên đề để lên lớp cho các tổ chức đoàn thể và hội quần chúng, thì đồng chí chuẩn bị hết

sức chu đáo, trách nhiệm nên thực sự đi vào lòng người và có sức thuyết phục cao, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với đồng chí phụ trách văn hóa thông tin ở xã mở mục phát thanh định kỳ hàng tuần để giới thiệu về tấm gương của Bác được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng, quan tâm, theo dõi.

Hơn 30 năm trở về và gắn bó với quê hương, dù đảm nhận cương vị, đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đó, Đồng chí Phan Lý Đại đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan, ban, ngành các cấp trao tặng 24 bằng khen, giấy khen.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “*Đảng viên đi trước, làng nước theo sau*”, tuy tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực, hy sinh, tận tụy của mình, đã góp phần vào công cuộc đổi mới quê hương. Đồng chí Phan Lý Đại xứng đáng là một tấm gương điển hình “*bình dị mà cao quý*” - có sức lan tỏa và thuyết phục với cộng đồng, đúng như lời bài thơ “Đảng viên” của đồng chí tư sáng tác:

*“Ta hãy nhìn vào chính bản thân ta
Ta có phải đã là người đi trước”*

*Như lời Bác dạy: “Đảng viên đi trước,
làng nước theo sau”*

*Trong nỗi cam go cái mất cái được
Há lẽ nào cái được nhận về ta.*

Đẩy thuyền, lật thuyền, bão tố phong ba

Chỉ Nhân dân mới làm nên tất cả

Hãy nghìn lần đừng quên điều đó

Và đừng quên ta đi trước Nhân dân”.

L.T.T.T

TÍN HIỆU VUI TỪ NHỮNG...

(Tiếp theo trang 38)

loạt dự án khác tại các cụm công nghiệp ở các huyện như Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Thị xã Kỳ Anh... cũng đang được đầu tư xây dựng báo hiệu lên những khởi sắc trong năm 2022 đối với lĩnh vực thu hút đầu tư vào Hà Tĩnh.

Đánh giá về kết quả thu hút đầu tư của Hà Tĩnh trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 vừa qua, ông Trần Việt Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh đã chia sẻ: kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh đến nay có thể xem là điểm sáng trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch COVID-19. Năm 2021 và đầu năm 2022, Hà Tĩnh thu hút được trên 54 dự án đầu tư mới, trong đó có 53 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư lên đến 15.270 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê, tính đến hết quý I/2022, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ước đạt 6.150,49 tỷ đồng, tăng 23,06% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.496,06 tỷ đồng, tăng 20,52%; vốn ngoài nhà nước ước đạt 3.629,59 tỷ đồng, tăng 4,26%; vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ước đạt 1.024,83 tỷ đồng, bằng 372,14% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài những dự án đã được đầu tư thì nhiều nhà đầu tư lớn đã nghiên cứu, đề xuất đầu tư vào Hà Tĩnh, như: Khu công nghiệp ô tô và linh kiện phụ trợ, Khu nghỉ dưỡng Kỳ Ninh của Tập đoàn Vingroup; Dự án Sân Golf Quốc tế Thịnh Lộc của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Thịnh Lộc; Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà của Tập đoàn VSIP... đang dần hình thành, là những tín hiệu vui tạo hiệu ứng tích cực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

V.T



Đảng phải thực hiện lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Ảnh: T.L

GIỮ GÌN NHÂN PHẨM, DANH DỰ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN

MINH HẠNH

Báo Quân đội Nhân dân

Trong các mối quan hệ xã hội, nhân phẩm và danh dự là hai yếu tố tạo nên giá trị, cốt cách của mỗi người. Nhân phẩm, danh dự, uy tín không bỗng dưng hoặc trong một chốc lát có được, mà phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện, dày công vun đắp, được thử thách qua thực tiễn cuộc sống hằng ngày.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân phẩm, danh dự và uy tín “là điều thiêng liêng, cao quý nhất” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh. Ấy thế nhưng thời gian qua, nhiều người đã tự mình tước bỏ những điều thiêng liêng, cao quý ấy.

1. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI đến nay, liên tục hơn một thập kỷ qua, toàn Đảng, toàn dân ta được chứng kiến những bước tiến vượt bậc, thành quả to lớn với thay đổi về chất trong

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, việc Đảng ta quyết tâm đương đầu chống “giặc nội xâm” - nạn tham nhũng - một cách quyết liệt, triệt để được các chuyên gia ví như một cuộc đại chỉnh đốn chưa từng có trong lịch sử xây dựng, phát triển của Đảng ta.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để tiếp tục khẳng định quyết tâm làm trong sạch đội ngũ. Trong đó, để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực

hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, Trung ương đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Mặc dù vậy, nhìn vào những vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước của cán bộ, đảng viên bị phát hiện, xử lý chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Nhất là suốt hơn hai năm qua, trong khi cả nước đang gồng mình ứng phó với đại dịch Covid-19, lại có không ít trường hợp cán bộ, đảng viên đã bất chấp liêm sỉ, bất chấp luật pháp và đạo đức xã hội để trục lợi, khiến dư luận xã hội dè bủ, phần nộ.

2. Chúng ta biết rằng, có không ít trường hợp cán bộ, đảng viên lúc đương chức, khi phát biểu trong hội nghị, trả lời báo chí thì tỏ ra mình liêm khiết, chí công vô tư để đánh bóng uy tín, tên tuổi. Thế nhưng khi tay đã “vấy bẩn” thì những lời phát biểu ấy càng trở nên lố bịch, làm trò cười cho dư luận. Sự nghiệp chính trị, danh dự, uy tín mà biết bao nỗ lực, phấn đấu bền bỉ không dễ gì có được cũng theo đó mà lụi tàn. Thậm chí, những cán bộ, đảng viên “hai mặt” ấy còn làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin nơi quần chúng vào Đảng, bởi họ đều là những người đã từng một thời được quần chúng hết mực tin yêu. Niềm tin là thứ không dễ gì có được, nhưng một khi đã đánh mất niềm tin nơi quần chúng thì cũng không dễ gì lấy lại được.

Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Người khẳng định: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn mỗi đảng viên không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho đất nước hoàn toàn độc lập, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Phải biết đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân, vững vàng trước mọi khó khăn, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Người chỉ rõ, mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất dần tư cách, đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Vì vậy, muốn giữ được tư cách, đảng viên nhất thiết “*phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu... sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải*”.

Những chỉ dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của một người không phải bỗng dưng mà có được, không thể mua được bằng tiền bạc hay địa vị mà “*do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố*”... Ngày hôm qua anh là người tốt, có ích cho xã hội, nhưng nếu không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện thì chưa hẳn hôm nay anh còn là người tốt, thậm chí còn gây tổn hại cho uy tín, thanh danh của tổ chức, gây họa cho xã hội... Thực tế cho thấy, trong giai đoạn 2013-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên, có hơn 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ bị kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước trừng trị thích đáng mà hơn cả là tòa án lương tâm, dư luận lên án, bị “*xã hội tiến bộ sa thải*”. Cái mất lớn nhất vẫn là phẩm giá, thanh danh, bởi một khi đã bị vấy bẩn thì không dễ gì gột rửa.

3. Danh dự làm nên phẩm hạnh con người, là thước đo giá trị của mỗi người trong xã hội. Với một người bình thường, danh dự đã là cao quý. Là cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo, quản

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

lý, danh dự càng cao quý, thiêng liêng. Bác Hồ vẫn thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn giữ gìn, bồi đắp đạo đức, nhân cách. Người căn dặn: “Hạnh phúc phương”, nghĩa là đức hạnh, đạo đức phải vuông vắn, ngay thẳng, không làm điều gì khuất tất. Phải tránh xa những thói xấu “*lười biếng, gian xảo, tham ô*”. Phải biết sống “*ngay thẳng, không có việc gì phải giấu Đảng*”, “*không tham địa vị, không tham tiền tài*”... Đó là phẩm chất, đức hạnh, danh dự của người cộng sản. Cán bộ, đảng viên phải biết giữ “*thanh danh của Đảng*” và “*danh giá của mình*”.

Trong nhiều bài viết và nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở, phân tích sâu sắc về tư cách, đạo đức cách mạng, về liêm sỉ và danh dự của người cán bộ, đảng viên. Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ thanh liêm, giữ liêm sỉ và danh dự của người đảng viên. “*Nếu không liêm thì của gì cũng cả gan lấy. Không sỉ thì việc gì cũng bắt chấp làm. Người mà đến như thế không chỉ rước họa làm “thân bại danh liệt” và thử hỏi còn tai họa nào mà chẳng đến. Hống chi, kẻ làm quan mà cái gì cũng rắp tâm mutu đoạt, việc gì cũng bằng mọi thủ đoạn mà làm thì sao mà thiên hạ không loạn, quốc gia không mất cho được. Khi không có tài đức mà dám cầm trọng trách để cho cơ đồ tan hoang, đổ vỡ. Khi mình đã ở cấp lãnh đạo mà không làm cho đạo đức được thì hành, quốc pháp được tuân thủ. Những người chuyên sống xảo trá, quỷ quyệt, ăn cắp quốc khố là vô hình trung đã vứt bỏ mất danh dự, liêm sỉ, tức là lòng hổ thẹn của mình rồi*”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra 390 vụ án và hơn 1.000 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ. Nhiều cán bộ cấp cao vi phạm liên quan đến

tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị xử lý kỷ luật (*tăng 15 trường hợp so với năm 2020*). Nhìn vào số lượng cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Các chuyên gia cho rằng, kết quả chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua mới chỉ là “*phần nổi của tảng băng trôi*”. Trong nhiều vụ việc, kết quả xử lý những “*mảng chìm tiêu cực*” mới chỉ được một phần rất nhỏ.

Những con số nêu ra trên đây là những trường hợp đã bị phát hiện, xử lý, nhưng trên thực tế, vẫn còn một phần không nhỏ cán bộ, đảng viên đang tự đánh mất phẩm giá, làm hoen ố danh dự của người cộng sản. Họ đã không kiên tâm, bền chí nuôi dưỡng, bồi đắp và bảo toàn danh dự hai tiếng “*đảng viên*”; không vượt qua được cám dỗ “*mỗi phú quý, bả vinh hoa*”. Cũng bởi thế, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, trong nhiều bài viết, bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên là phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân làm cho không ít cán bộ nảy sinh căn bệnh tham ô, tư túi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích tập thể, trên cả lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Những bài học đau đớn, xót xa từ rất nhiều cán bộ, đảng viên chỉ vì chút lợi ích vật chất tầm thường mà đánh mất phẩm giá, danh dự, uy tín vẫn còn nguyên giá trị, là tấm gương để chúng ta tự mình soi chiếu, tự mình suy ngẫm và có hành động đúng đắn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải luôn khắc cốt ghi tâm rằng, một khi đánh mất nhân phẩm và danh dự là mất đi giá trị làm người. Hơn thế, giữ gìn phẩm giá, danh dự, uy tín của một người đảng viên không chỉ là giữ gìn cho mình mà đó còn là giữ gìn và bảo vệ danh thơm, tiếng tốt của Đảng một cách bền vững nhất.

M.M

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6/2022

I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC

1. Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10/5/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Hội nghị đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đánh giá việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, theo quy chế, quy trình từng bước hợp lý, đặc biệt, từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, thấy rõ những ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế để có các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với thành công của Hội nghị lần này và với truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần từng bước

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ

Ngày 28/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ; Quy định gồm 13 điều và thay thế Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về cùng nội dung.

Quy định số 65-QĐ/TW tiếp tục khẳng định công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Quy định nêu rõ đối tượng luân chuyển gồm: Cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện; Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về nguyên tắc bố trí chức danh khi luân chuyển, cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

Quy định cũng nêu rõ năm bước thực hiện quy trình luân chuyển.

II. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH QUỐC TẾ

1. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden Jr, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hai bên; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc từ ngày 11 đến 17/5/2022.

Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022)

Minh Chính dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; có các cuộc tiếp xúc song phương với Lãnh đạo Hoa Kỳ, một số nước ASEAN; gặp, làm việc với Lãnh đạo Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp Lãnh đạo một số bộ, cơ quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả tại Hoa Kỳ; thăm các cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục của Hoa Kỳ.

Thủ tướng đã có các bài phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) và Đại học Harvard, thăm một số tập đoàn kinh tế lớn như Intel, Apple, Google; dự Hội nghị xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch giữa Việt Nam - Hoa Kỳ do Vietnam Airlines phối hợp cùng Saigontourist Group và Thiên Minh Group tổ chức,...

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam tiếp tục triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

2. Giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm chính thức nước CHDCND Lào từ 15 đến 17/5/2022.

Đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ truyền thống của hai nước, trong bầu không khí hai nước đang chuẩn bị chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022), chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022.

Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai quốc hội.

Hai bên đã trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào cũng như quan

hệ hợp tác truyền thống giữa Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm và hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội tại các diễn đàn đa phương.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào giai đoạn 2022 - 2026; chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Lễ ký kết biên bản làm việc về việc mua điện của Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh...; gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; dự lễ khởi động dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam...

3. Mỹ nới lỏng một số quy định với Cuba

Ngày 16/5/2022, Mỹ tuyên bố nới lỏng một số quy định, vốn được áp đặt dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump liên quan việc đi lại tới Cuba, cũng như hoạt động chuyển tiền giữa các gia đình ở hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ việc nới lỏng lệnh cấm vận đối với Cuba cũng bao gồm việc tăng mạnh lượng thị thực được cấp cho người dân Cuba, theo đó việc xử lý thị thực tại Lãnh sự quán Mỹ ở La Habana sẽ tăng lên. Tuy nhiên, đa số thị thực vẫn được cấp tại Đại sứ quán Mỹ ở Guyana.

Mỹ cũng cho biết sẽ "tạo điều kiện kết nối giáo dục" giữa hai nước, cũng như hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu, trong đó có việc hỗ trợ mở rộng quyền tiếp cận Internet cũng như các công ty giao dịch chuyển tiền. Để thúc đẩy dòng kiều hối, Chính phủ Mỹ sẽ dỡ bỏ quy định mỗi người chỉ được gửi tối đa 1.000 USD/quý, cũng như cho phép những người không cùng một gia đình hỗ trợ các doanh nhân tư nhân Cuba.

Đây được coi là những thay đổi quan trọng nhất trong cách tiếp cận của Mỹ đối với Cuba kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 01/2021.

Ngay sau động thái của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã bày tỏ hoan nghênh, coi đây là "bước đi nhỏ đúng hướng". Tuy nhiên, theo ông, các biện pháp này không "thay đổi lệnh cấm vận" mà Mỹ đã áp đặt đối với Cuba từ năm 1962.

(TTTTCTG tổng hợp)